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SIKU YA ASALI DUNIANITFS Kanda ya Ziwa: Tuna utajiri huu wa nyuki, hii hapa mikakati 
yetu itakayotuibua kitaifa 

Na Adam Fungamwango

DUNIA sasa iko katika 
mageuzi makubwa ya 
kuwainua kinamama 
kufika kwenye usawa 

na haki. Nadharia iliyoko kimataifa 
kuanzia Umoja wa Mataifa (UN), hadi 
kitaifa ikiwamo nchini.

Inapozungumzwa mageuzi, pia 
inajumuisha maisha ya mtu mmoja 
mmoja, kiuchumi. Hapo ndipo nyen-
zo za UN nazo zinafuatilia moja kwa 
moja, ikiwamo Shirika la Umoja wa 
Mataifa la Chakula na Kilimo (FAO), 
likishughulikia, ushuhuda nchini 
ukiwamo mkoani Kigoma.

Mnufaika mwanamama, Grace 
Ntazika, mkazi wa Kijiji cha Kitahana, 
kilichoko kata ya Kitahana wilayani 
Kibondo, sasa anafurahia akitamka 
“wanawake tuondokane na fikra za 
utegemezi kwa wanaume. Wakati 
huu wa sasa, wanawake na utegeme-
zi na kuwa imara kiuchumi.”

Mkulima Grace katika ushauri 
wake anaenda mbali akisisitiza kuwa 
siyo wakati wao kulala tena kuwat-
egemea wanaume, bali wasimame 
wenyewe ana  anajigamba kwamba 
imethibitika mwanamke akifanya  
chochote iwe biashara, kilimo au 
uongozi, huwa na umakini zaidi.

Mwanamama huyo mkulima, ni 
mnufaika wa mafunzo ya FAO ya-
nayoendana na kupatiwa stadi za 
kisasa za kilimo, matumizi ya mbegu 
za kisasa zinazohimili mabadiliko ya 
tabianchi, pia samadi zinazowajen-
gea uwezo wakulima wote.

Ni aina ya simulizi inayotolewa, 

kwenye mfano hai huku anapuku-
chua mahindi aliyoyavuna msimu 
huu wa mwaka 2022. Anakiri yako 
bora maradufu kuliko ya mwaka 
jana, sababu kuu ni aina ya mbegu 
anayoitaja kwa jina ‘Njano Uyole’ ali-
yopatiwa na FAO.

“Ushauri wangu ni kwamba wa-
nawake wenzangu wajiunge na 
vikundi ili wapate mbinu bora za 

kilimo cha kisasa, hatimaye waon-
dokane na kero za kila siku za 
kuwa na fikra za utegemezi kwa 
kinababa. Ukijiunga na vikundi vya 
ushirika na vile vya kilimo, lazima 
utapata fedha za kujikimu kwa 
mahitaji mbalimbali,” anashauri  
Grace.

Mama huyo yumo katika ki-
kundi wa ‘Umoja ni Nguvu na 

Mshikamano A’  kutoka kata 
ya Katanga wilayani Kakonko, 
Kigoma wanakolima maharage 
aina ya Jesca yenye virutubisho 
asilia vya madini ya chuma, kutoka 
shamba darasa lao lililofanikishwa 
na mafunzo ya mradi wa pamoja 
wa Kigoma wa UN kupitia FAO.

Hadi sasa inaelezwa nchini Tan-
zania hususani mkoani Kigoma, 
kuwa mafunzo hayo ya kilimo, ya-
mewajengea wanawake uwezo na 
sasa wanakidhi mahitaji yao, pia 
kulipa gharama za pembejeo za 
kilimo.

Anakiri kuwa mbegu ya Njano 
Uyole imekuwa bora kuliko ny-
inginezo alizowahi kutumia, aki-
fafanua: “Wakulima kupitia Chama 
cha Ushirika cha Kitahana, tume-
pata bahati ya kulima ekari 40.

“Kila mkulima ana uhakika wa 
kupata fedha ya kulipa deni la 
pembejeo na kubaki na masalia ya 
fedha anayoweza kujikimu, pia ku-
somesha watoto,” anasema Grace. 

Wakulima hao wanatajwa mbali 
na kuuza maharage kupata fedha, 
pia wanautumia kwenye mlo ikiwa 
manufaa hata kiafya – protoni, kwa 
wale wajawazito huku zao hilo liki-
wa na sifa ya kurutubisha udongo, 
yanakomaa mapema, pia kuvumil-
ia magonjwa.

UFUGAJI WA KUKU
Aina hiyo ya manufaa ndio ya-

natajwa kuwafikia  wanawake wa 
maeneo kama ya Twabagondozi 
wilayani Kibondo mkoani Kigoma, 
baada ya kuhangaika muda mrefu 
wakipoteza mayai na mara ny-

ingine kuyauza kwa bei ya chini, 
kwani hawakuwa na uhakika wa 
kutotolesha mayai, kwa kukosa 
vifaa vya kisasa vya kazi hiyo.

Grace anasema, hatimaye wafu-
gaji kuku nao wameanza kuona 
nuru FAO ilipowaletea mashine ya 
kutotolesha vifaranga, kwali awali 
wafugaji wengi wamehangaika 
muda mrefu kwa kukosa vifaa 
bora.

Pauli na Ezron ni mkazi wa 
eneo hilo, anatoa ushuhuda wake 
kwamba, licha ya kutokuwa mwa-
na kikundi, lakini yuko jirani na ki-
kundi cha Twabagondozi wilayani 
Kibondo, akieleza namna anavy-
onufaika nacho: 

“Hapa nimekuja kuchukua vifa-
ranga ambavyo nilileta mayai 10 
kutoka katika banda langu na ni-
meweza kupata vifaranga vinane. 
Nimepata huduma ya kutotolesh-
ewa mayai kupitia kikundi cha 
Jipe Moyo.” 

Mmoja wa wanakikundi, Essau 
Masunzu, anafafanua kuwa wa-
natotoa vifaranga kutoka kwenye 
mayai yaliyotagwa na kuku wa 
kikundi, pia wanawatotoleshea 
watu wengine na jamii inayowa-
zunguka kwa bei Sh. 500 kwa kila 
yai.

“Tulikuwa tunauza yai moja 
kwa shilingi mia tano,  lakini sasa 
yai hilo tunalibadili na kuwa kifa-
ranga, tunauza kwa takribani Dola 
moja ya Kimarekani (Sh.2,400) 
kwa kifaranga kimoja,” afafanua.

Programu ya pamoja kwa mkoa 
wa Kigoma ilianza mwaka 2017 na 
mashirika ya Umoja wa Mataifa 
yanayohusika ni pamoja na lile 
Chakula na Kilimo, FAO, Mpango 
wa Chakula Duniani (WFP), Kituo 
cha Biashara cha Kimataifa (ITC) 
na Shirika la Maendeleo ya Mitaji  
(UNCDF).

 Makala hii ni kwa mujibu wa 
taarifa mbalimbali, ikiwamo 
za Umoja wa Mataifa nchini 
kuanzia mwaka jana.

Wanufaika wa kilimo bora mkoani Kigoma, wakihudumia mavuno yao. PICHA: MTANDAO.
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Mwenyekiti wa Bodi ya NMB Foundation, Ruth Zaipuna (wapili kushoto), akizindua rasmi dirisha la 
kupokea maombi ya ufadhili wa wanafunzi wanaotegemea kuingia kidato cha tano mwaka huu na wale 
wanaotarajia kuingia vyuo vikuu kwa ajili ya shahada ya kwanza ya masomo, jijini Dar es Salaam jana. 
Wengine ni Mjumbe wa Bodi, Juma kimori (kushoto), katibu wa NMB Foundation, Consolata Mosha 
(kulia) na Mjumbe wa Bodi, Filbert Mponzi. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, Ajira na Vijana, Patrobas 
katambi na Spika wa Bunge, Dk. Tulia Ackson.
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Waziri abanwa kujibu 
maswali mepesi bungeni
Na Romana Mallya, DODOMA

SPIKA wa Bunge, Dk. Tulia Ackson, 
amemshukia Naibu Waziri, Ofisi ya Wa-
ziri Mkuu, Kazi, Vijana na Ajira, Petrobas 
Katambi, baada ya kutoa majibu kwamba 
vijana ambao hawapati mikopo inayotole-
wa na halmashauri huenda si Watanzania 
bali ni raia wa Kenya. 

Amesema majibu hayo hayaleti picha 
nzuri na kwamba limewakera vijana wa-
naohangaika kutafuta ajira na mikopo, 
hivyo kumtaka arudie kulijibu. 

Akizungumza jana bungeni jijini Dodo-
ma Spika, alisema naibu waziri huyo alitoa 
majibu hayo juzi asubuhi wakati akijibu la 
nyongeza la Mbunge wa Viti Maalum, So-
phia Mwakagenda.

Spika alisema naibu waziri huyo aliuli-
zwa kuhusu mikopo inayotolewa kwa vi-
jana kupitia halmashauri na wakati akijibu, 
majibu yake yaliashiria vijana wote wenye 
uhitaji wa mikopo wanapata.

“Majibu hayo hayana uhalisia na wakati 
akieleza hivyo alikwenda mbali zaidi na 
kueleza kwamba serikali inachukua hat-
ua na akaeleza mambo ambayo serikali 
inafanya ili kuhakikisha vijana wanapata 
ajira pia wanaweza kujiajiri kwa maana 
alitoa maelekezo ya mafunzo mbalimbali,” 
alisema.

Spika alisema swali hilo lilihusu mikopo 
na kwamba wako vijana ambao hawapati 
na serikali ina mpango gani.

“Wakati naibu waziri anajibu hapa al-
ionyesha ishara kwamba vijana wote we-
nye uhitaji wa mikopo wanapata mikopo 
na kwamba wapo ambao hawapati  
mikopo pengine si Watanzania ni Wak-
enya.

“Waheshimiwa wabunge kwa sababu 
ni lugha ya mazungumzo inakuwa yale 
majibu si kwamba ameyaandaa kabla kwa 
sababu. Ni swali la nyongeza, lakini majibu 
haya hayajapeleka picha nzuri kwa vijana 
wetu ambao wanahangaika hapa na pale 
kujaribu kutafuta ajira lakini kutafuta 
hiyo mikopo kuboresha shughuli zao am-
bazo wamezianzisha pengine hawajaweza 
kuanzisha,” alisema.

Alisema majibu ya namna hiyo hayajaji-
bu swali la mbunge ambaye alitaka kujua 
watasaidiwaje na kueleza kuwa linapaswa 
kujibiwa upya.

“Ili mheshimiwa waziri apate nafasi ya 
kurekebisha yale majibu yake aliyoyatoa 
awali, swali hili litajibiwa upya. Pamoja na 
kujibiwa upya maneno hayo yameashiria 
vijana ambao wamekosa mikopo ni wa 
Kenya si maneno mazuri pamoja na kwam-
ba ni lugha ya mazungumzo,” alisema.

“Lazima waheshimiwa wabunge na 

waheshimiwa mawaziri tutumie lugha 
ambayo itapeleka ujumbe huko nje bila 
kuwakatisha tamaa vijana ambao wana-
jishughulisha na mambo mbalimbali,” al-
iongeza. 

Spika alisema hayo yamekuwa yaki-
jitokeza bungeni ndiyo maana huwa  
wanasisitiza maswali ya nyongeza yaen-
dane na swali la msingi ili kupata majibu 
mahususi.

Katika hatua nyingine, Spika Ackson 
alisema  katika kipindi hicho cha maswali 
na majibu siku hiyo, Mbunge Viti Maalum, 
Husna Sekiboko naye aliuliza swali la 
msingi kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na 
Teknolojia akitaka kujua ni hatua zinazo-
chukuliwa kukomesha kuvuja kwa miti-
hani nchini.

Spika alisema pamoja na mambo men-
gine naibu waziri alieleza na kunukuu 
maneno yake: “Mheshimiwa Spika kwan-
za naomba nimhakikishie mheshimiwa 
mbunge suala la uvujaji mitihani halipo. 
Mara ya mwisho mitihani ilivuja mwaka 
2008, ulikuwa mtihani mmoja wa somo la 
hisabati wa kidato cha nne, kutoka mwaka 
2008  hakujawahi kutokea uvujaji wa miti-
hani.”

Hata hivyo, spika alisema majibu hayo 
yalikinzana na taarifa iliyotolewa na kama-
ti ya huduma na maendeleo ya jamii.

Samia atangaza 
neema Tabora, 
fursa ujenzi 
kiwanda cha asali 
 Na Halfani Chusi

RAIS Samia Suluhu Hassan, ame-
wataka wananchi mkoani Tabora, 
kuchangamkia fursa za ajira kupitia 
miradi inayoendelea mkoani humo.
Pia amewaahidi Mkoa wa Tabora 

utakuwa alama ya asali ndani na nje 
ya nchi kupitia kiwanda kikubwa kina-
chotarajiwa kujengwa mkoani humo.
Aliyasema hayo jana wakati akihitimi-

sha ziara ya kikazi ya siku tatu mkoani 
humo ambayo ilienda sambamba na 
ufunguzi wa barabara.
Akiwa mkoani humo, Rais Samia ali-

wataka wananchi wa mkoa wa Tabora 
kuwa walinzi wa miundombinu inay-
ojengwa ikiwamo barabara, reli na 
kiwanda cha kusindika asali kinachota-
rajiwa kuanza kujengwa hivi karibuni.
Rais Samia alisema Tabora imekuwa 

miongoni mwa mikoa yenye rasilimali 
nyingi, hivyo serikali haina budi ku-
peleka maendeleo mkoani humo.
“Ukiangalia mkoa wa Tabora kuna ar-

dhi ya kutosha kwa kilimo, lakini kuna 
hifadhi za misitu ambayo imekuwa iki-
saidia upatikananji wa asali. Kwa hiyo 
niseme tu fedha ambazo zimetolewa 
kwa ajili ya miradi inayoendelea huku 
zikatumike ipasavyo kwa kuzingatia 
kanuni na sheria za nchi,” alisema.
Katika hatua nyingine, Rais Samia 

aliwaagiza wakuu wa halmashauri zote 
nchini kuwa wakweli na wawazi kwa 
wananchi pindi wanapopewa pesa kwa 
ajili ya kusimamia miradi.
“Fedha za halmashauri zitumike kwa 

uwazi lakini inapaswa wananchi wajue 
ni kiasi gani kimetolewa kwa ajili ya 
mradi husika na wakijua wataweza 
kufatilia kwa kuangalia mradi na pesa 
iliyotumika je inafanania,” alisema na 
kuongeza:
“Kwenye fedha za seriali lazima ka-

nuni za fedha zifuatwe. Pesa za serikali 
zinahitaji nidhamu siyo za mtu binafsi.
Pamoja na mambo mengine, Rais 

Samia aliwaahidi wananchi wa Mkoa 
wa Tabora kumaliza kero mbalimbli 
zinazowakabili kama inavyosema ilani 
ya uchaguzi.

Waandishi wateule wa IPP wang’ara tuzo za EJAT 2021
Na Maulid Mmbaga 

WAANDISHI 15 wa IPP Media 
wameng’ara kwa kuwa miongoni 
mwa wateule 60 wa Tuzo za Uma-
hiri wa Uandishi wa Habari Tanza-
nia (EJAT) 2021, zinazoandaliwa na 
Baraza la Habari Tanzania (MCT).

Katika tuzo hizo wateule wa  Ni-
pashe ni saba, The Guardian wa-
tano na ITV watatu.

Mwenyekiti wa Kamati ya Maan-
dalizi ya EJAT, Kajubi Mukajanga, 
alikusanya jumla ya kazi 598 za ku-
wania tuzo 20 zilipitiwa na jopo la 
majaji saba na kupata wateule hao.

Waandishi wa IPP Media wal-
ioibuka ni Agusta Njoji, Sanula 
Athanas, Sabato Kasika, Mary Geo-
frey, Marco Maduhu, Elizabeth 
Zaya na Halfani Chusi wa gazeti la  
Nipashe.

Kwa upande wa The gazeti la The 

Guardian ni Muhudini Msamba, 
Francis Kajubi, Beatrice Philemon, 
Jenifer Gilla na Christina Mwakan-
gale. Kwa ITV ni Peter Rodgers, 
Masekepa Masekepa na Jackline 
Silemu.

Waandishi wa vyombo vingine 
walioteuliwa na idadi yao kwenye 
mabano ni Zanzibar Leo (8), Mwa-
nanchi (7), Uhuru (1), Habari Leo (1), 
The Citizen (1), Jamhuri (1), Star TV 
(4), TBC (1), Azam TV (1), ZBC FM (1), 
Zanzibar Cable TV (1).

Wengine ni UFM Radio (2), Dar24 
online TV (2) na The Chanzo on-
line (2), Shamba FM (1), City FM (1), 
Highlands FM Radio (1) na CG FM 
Radio (1), TIFU TV Online (1), Wa-
tetezi online TV (1), Nukta.blog (1) 
na BBC Swahili Online (1).

“Jopo hilo lilitumia siku tisa bada-
la ya nane kutokana na ongezeko la 
kazi 202 kutoka tuzo za EJAT 2020, 

ambapo kazi 396 ziliwasilishwa 
ukilinganisha na kazi 598 za sasa, 
niwapongeze majaji na kwa kazi 
kubwa waliyoifanya usiku na mcha-
na ya kupitia kazi hizo,” alisema 
Mukajanga.

Aliongeza kuwa katika wateule 
hao, wanawake ni 28 sawa na asil-
imia 47 ikiwa ni ongezeko la asil-
imia tatu, ikilinganishwa na mwaka 
uliopita walikuwa 26 sawa na asil-
imia 44. Aidha, alisema wanaume 
wateule kwenye tuzo hizo ni 32 
sawa na asilimia 53.

Pia, alieleza kuwa kwa mujibu wa 
majaji, kazi za mwaka huu zimeo-
nyesha kuwa na kiwango cha juu, 
ikiwamo waandishi wa mtandao 
kuonyesha kukomaa katika kazi zao 
na mwamko wa kushiriki tuzo hizo.

Alibainisha kuwa wanatarajia 
Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa 
mgeni rasmi katika shughuli za 

utoaji wa tuzo na ndiye atakayem-
kabidhi tuzo mshindi wa jumla na 
wa tuzo ya Maisha ya Mafanikio 
Katika Uandishi wa Habari (LAJA) 
2022. Aidha, alifafanua kuwa  tuzo 
hizo zitatolewa Mei 28, mwaka huu, 
mkoani  Dar es Salaam, ikiwa ni 
mara ya 13 kuwatunza waandishi 
waliofanya vizuri katika kazi zao za 
kiuandishi katika mwaka uliopita.

“Baraza linapenda kuwataarifu 
waandishi wa habari kuwa ka-
tika tuzo za mwakani mfumo wa 
ujazaji fomu utakuwa ni kwa njia ya 
mtandao (online) ambapo fomu zi-
tajazwa na kutumwa kwa mtandao. 
Hii itapunguza matumizi ya karata-
si na changamoto za CD kukwama 
kucheza wakati majaji wanapitia 
kazi,” alisema Mukajanga.

Kwa upande wa Mwenyekiti wa 
Jopo la Majaji, Mkumbwa Ally, ali-
bainisha changamoto mbalimbali 

walizokutana nazo wakati wanapi-
tia kazi za waandishi, ikiwemo baa-
dhi ya CD kukwama na kutosoma 
vizuri, hivyo kusababisha shida 
katika kusikiliza ili kupata kile wa-
nachokihitaji.

Nyingine ni baadhi ya waandi-
shi walifanya makosa katika ujazaji 
wa fomu hali iliyosababisha wao 
kushindwa kujua kazi imefanyika 
kutoka chombo gani na imefanywa 
na nani huku kazi moja ikifanana 
na iliyotoka vyombo viwili tofauti.

“Stori nyingi zilikosa namna ya 
uwasilishaji kuanzia mwanzo wa 
stori hadi katikati majaji bado wa-
likuwa hawajui mwandishi ame-
lenga nini na baadhi ya waandishi 
walikuwa hawazingatii vigezo vya 
kiuandishi kama kupeleka kazi 
iliyokwisha shiriki miaka iliyopita 
na kutohoa kazi za waandishi wen-
gine,” alisema Ally.

Mwenyekiti wa 
Kamati ya Maan-
dalizi ya Tuzo za 
Umahiri za Uan-
dishi wa Habari 
(EJAT) 2021, 
ambaye ni Ka-
tibu Mtendaji wa 
Baraza la Habari 
Tanzania (MCT), 
Kajubi Mukajanga, 
akizungumza na 
waandishi wa 
habari jijini Dar 
es Salaam jana, 
kuhusu majina ya 
wateule wa tuzo 
hizo. Kushoto ni 
Mwenyekiti wa 
Jopo la Majaji wa 
tuzo hizo, Mkumb-
wa Ally. PICHA: 
MIRAJI MSALA
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Mbaroni tuhuma kumfanyia ukatili wa kingono mjukuu
Na Francis Godwin, IRINGA 

JESHI la Polisi mkoani Iringa, linam-
shikilia Desderia Mbwelwa (56), mkulima 
wa Lumuli Wilaya ya Iringa kwa tuhuma 
za kumfanyia ukatili wa kingono mtoto wa 
miaka minane.

Mtoto huyo mwanafunzi wa darasa la 
tatu alikamatwa na mwanamke huyo na 
kuvutwa vichakani kisha kumlazimisha 
afanye tendo la ngono.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Iringa, Al-
lan Bukumbi, alithibitisha kutokea kwa 
tukio hilo na kueleza kuwa kitendo hicho 
kilimsababishia mtoto huyo maumivu 
makali sehemu za siri.

Alisema tukio hilo lilitokea Mei 8, mwaka 
huu, majira ya saa 10 jioni, na tayari mtuhu-
miwa huyo amekamatwa na atafikishwa 
mahakamani upelelezi ukikamilika.

Wakati huo huo, watu watatu walikamat-
wa katika nyumba za kulala wageni mjini 
Iringa kwa tuhuma za utapeli, akiwamo 
Joseph January (28) maarufu kama Mgawe, 
aliyejifanya mganga wa kienyeji wa kusafi-
sha nyota ya bahati kwa kumwingizia dawa 

mwanamke kwa kutumia sehemu zake za 
siri.

Kamanda Bukumbi alisema watuhumi-
wa hao walikamatwa Mei 12, mwaka huu, 
majira ya saa tatu usiku katika nyumba ya 
kulala wageni ya Wihanzi na Udzungwa 
mjini Iringa.

Wengine walikamatwa kwenye nyumba 
za wageni eneo la Kihesa na Makorongoni, 
huku akiwataja kuwa ni January ambaye 
ni mkulima mkazi wa Ubungo jijini Dar es 
Salaam, Richard Joseph (24) mkulima wa 
Sumbawanga na Revold Baruti (23), mkazi 
wa Sumbawanga.

Alisema kuwa watuhumiwa hao wa-
likamatwa na mabunda ya karatasi nyeusi 
zilizokatwa na kupangwa mfano wa noti za 
Tanzania na uchunguzi wa awali ulibaini 
walipanga kufanya utapeli huku wakitu-
mia gari aina ya Mark X yenye namba za us-
ajili T 979 DWN inayomilikiwa na Herieth 
Khamis, mkazi wa Dar es Salaam.

Alisema katika upekuzi walikuta vipepe-
rushi vya Sharifu Majini, pete za bahati, 
dawa aina ya Iodine, Vitamin B complex 
ambayo imechanganywa na maji.

Wanaume vinara vifo vya UKIMWI 
Na Sanula Athanas, MOROGORO

WATU 54,000 nchini wamepata maam-
bukizi mapya ya Virusi vya Ukimwi (VVU) 
nchini kwa mwaka 2021 huku ripoti mpya 
ikibainisha kupungua kwa maambukizi 
hayo kulinganishwa na mwaka 2020 am-
bao watu 68,000 walipata maambukizi 
mapya.

Hayo yalibainishwa jana mjini Morogoro 
na Mkurugenzi Mtendaji wa Tume ya Taifa 
ya Kudhibiti Ukimwi (TACAIDS), Dk. Leon-
ard Maboko, aliporejeshwa ripoti mpya ya 
zilizotolewa na Shirika la Umoja wa Mataifa 
la Kupambana na Ukimwi HIV/AIDS (UN-
AIDS).

Akizungumza wakati wa ufunguzi wa 
semina kwa wahariri na waandishi wa 
habari, Dk. Maboko alisema ripoti mpya in-
aonyesha juhudi zinazofanywa na serikali 
kwa kushirikiana na wadau kukabiliana 
na VVU/UKIMWI zimekuwa na matokeo 
chanya.

Hata hivyo, mkurugenzi huyo alisema 
bado kunahitajika nguvu zaidi ili kuzuia 
maambukizo mapya ili kupunguza kasi ya 
maambukizo.

Dk. Maboko alibainisha kuwa vifo vi-
tokanavyo na UKIMWI nchini vimepun-
gua hadi 29,000 mwaka 2021 kutoka vifo 
32,000 mwaka uliotangulia, yaani 2020.

“Ukiangalia takwimu za vifo, wanaume 
wanaoongoza wakati wanawake wanaoon-
goza kwa maambukizi. Hii ina maana 
kwamba wanaume wako nyuma kuji-
tokeza kupima na wako nyuma kutumia 
ARVs (dawa za kupunguza makali ya VVU).

“Wanawake ni wepesi kupima na wana-
tumia vizuri dawa. Tunamshukuru Waziri 
Mkuu (Kassim Majaliwa) amekubali kuwa 
balozi wa wanaume kuhamasisha upimaji 
kujua hali ya maambukizi ya VVU,” alise-
ma. Hata hivyo, mkurugenzi huyo alipo-
takiwa kuweka wazi takwimu za uwiano 
halisi wa vifo vya wanaume na wanawake 
vitokanavyo na UKIMWI, alisita kwa 
ufafanuzi kwamba: “Ripoti kamili itatanga-
zwa baadaye”.

Alisema malengo ya Tanzania ya 95-95-
95, kwa maana ya asilimia 95 yapime kujua 
hali zao kiafya, asilimia 95 wanaobainika 
kuambukizwa waanze kutumia dawa na 
asilimia 95 wawe wamepunguza makali 
ya virusi, yanatekelezwa vizuri ili kulifikia 

lengo kuu la kudhibiti janga ‘HIV/AIDS Epi-
demic Control’ kufikia mwaka 2030, am-
bao ni ukomo wa Malengo ya Maendeleo 
Endelevu.   Dk. Maboko alisema makadi-
rio mapya yanaonyesha vijana wanaende-
lea kuwa kundi lililo hatarini zaidi dhidi ya 
VVU/UKIMWI, hivyo programu nyingi sasa 
zimeelekezwa kwa kundi hilo.

Alisema ili kudhibiti kuenea kwa virusi, 
watu wote wanapaswa kupima kujua hali 
ya maambukizi na wanaobainika kuwa na 
maambukizi waanze kutumia dawa za ku-
punguza makali ya VVU.

“Kama watu hawajui hali zao kuhusu 
VVU, hawawezi kujikinga wao wenyewe, 
familia zao, wenzao wao. Mapambano dhi-
di ya VVU/UKIMWI yalianza miaka mingi 
iliyopita lakini hayajafanikiwa kufikia len-
go kutokana na vikwazo mbalimbali, uki-
wamo unyanyapaa, mtazamo hasi dhidi ya 
VVU/UKIMWI, kutokuwa na elimu kuhusu 
suala hilo na kutotumia dawa,” alifafanua.

 HALI ILIVYO
Nyangusi Laiser, Ofisa Ufuatiliaji na Tath-

mini TACAIDS, akirejea takwimu za kitaifa 
na kimataifa, alibainisha kuwa kwa mwaka 
2020, kulikuwa na watu milioni 37.7 wal-
iokuwa wanaishi na VVU duniani.

Kati yao, watoto wenye umri chini ya mi-
aka 15 ni milioni 1.7 na kwamba asilimia 53 
ya waliokuwa wanatumia dawa za kupun-
guza makali ya virusi walikuwa wanawake.  
Alisema maambukizi mapya kwa mwaka 
2020 yalikuwa watu milioni 1.5, kukioneka-
na kuwapo kupungua kutoka watu milioni 
tatu mwaka 1997.

“Takwimu zinaonyesha kila siku takrib-
an watu 4,000 huambukizwa VVU duniani 
na kati yao, 2,400 (asilimia 60) ni waliopo 
kusini mwa Jangwa la Sahara,” alibainisha.

Kwa Tanzania, ofisa huyo alisema kuwa 
kwa mwaka 2020, watu waliokuwa wana-
tumia dawa za kupunguza makali ya virusi 
walikuwa milioni 1.6. Kati yao, wanawake ni 
milioni moja na wanaume 600,000. 

“Maambukizi mapya mwaka 2020 nchini 
yalikuwa watu 58,000. Kati yao, 37,000 ni 
wanawake, wanaume 21,000 na ndani ya 
makundi hayo kuna watoto wenye umri 
chini ya miaka 15 wapatao 10,000. Vijana 
wenye umri wa kuanzia miaka 15 hadi 24 
wanaongoza kwa maambukizi mapya wak-
iwa asilimia 80 kwenye idadi hiyo ya watu 
58,000 waliopata maambukizi mapya.
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HABARI KItAIfA

Watoto mapacha wanaoishi kwa kula magodoro wakiwa na mama yao, Joyce Mrema, nyumbani kwao, Mtaa 
wa Kanisani, Kata ya Sokoine One, jijini Arusha.  PICHA: CYNTHIA MWILOLEZI

Mama wa mapacha wanaokula magodoro afunguka, aomba msaada
Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA

KUNA usemi usemao, ukistaaja-
bu ya Firauni, utaona ya Mussa. 
Ndivyo unavyoweza kueleza, 
baada ya mama mwenye watoto 
wawili mapacha kujitokeza had-
harani na kupaza sauti, akiomba 
msaada wa madaktari bingwa, 
kujitosa kuwatibu wanawe, wana-
okula magodoro badala ya chaku-
la.

Akizungumza na Nipashe jana 
jijini Arusha, mama mzazi wa wa-

toto hao, Joyce Mrema, alisema 
watoto wake walianza kuacha 
kula vyakula vya kawaida hasa 
vigumu kama mkate, ugali na wali, 
walipofikisha umri wa miaka mi-
tatu hadi sasa.

Kwa mujibu wa mama huyo,  wa-
toto hao kwa sasa wanakula mago-
doro kwa kujificha, huku akieleza 
kuwa ana hofu huenda tatizo hilo 
linaweza likawasababishia kuziba 
kwa utumbo unaoruhusu chakula 
kufika tumboni. 

“Nilishawahi kuwapeleka hos-

pitali ndogo ya Levolosi, nikaam-
biwa wamekosa madini fulani. 
Nikashauriwa niende nyumba 
ya Mungu, Mwanga (mkoani Kili-
manjaro) nikachukue dagaa niwa-
chemshe na kumekucha niwape 
wanywe na kuwachemshia ‘corn 
flower’ za kijani. Najaribu wapi wa-
nakula magodoro tu,” alibainisha.

  Alisema magodoro ndani ya-
naisha hali inayomlazimu kwa 
sasa kuwafungia nje anapokuwa 
ametoka au anapofanya shughuli 
zake nje ili kuwadhibiti.

Pia alisema hata akichemsha 
maziwa au mayai hawali. “Wa-
nakuangalia tu kama unafanya 
shughuli, wanaenda chooni kum-
waga,” alisema.

“Kuna siku niliwakagua ma-
begi ya shule nikakuta chakula 
kimewekwa huko kimekauka 
nikajua kumbe hawali chaku-
la. Wakipewa  wanaficha hadi 
kinaweka ukungu, kazi ni kula 
magodoro na nikiangalia matapi-
shi nakuta vipande vya godoro,” 
alisema.

Alisema hata wanapokwenda 
shuleni wanaiba vifutio vya wal-
imu vya magodoro wanaleta ny-
umbani wanakula kwa siri.

“Kuna wakati niliwahi pata kesi 
kwa jirani yangu mmoja walienda 
kucheza na wenzao wameingia 
ndani wakaanza kuchokonoa 
mito ya makochi na kula godoro. 
Lakini kwa mama yangu  huko 
Ngulelo hapa Arusha, ambaye ni 
bibi yao, walikwenda huko kuna 
wakati nako nikaambiwa  wakila 
wanatapika na walipoangalia wal-
iona vipande vya godoro vingi,” 
alifafanua.

Alisema kutokana na tatizo 
hilo kwa sasa hana uwezo wa 
kuwapeleka hospitali kubwa  na   
kazi yake ni   ya kufua nguo za 
watu kwenye nyumba tofauti to-
fauti. 

“Kazi hii napata kipato kidogo 
na nilianza mwaka 2013 hawa wa-
toto wakiwa na mwaka mmoja na 
miezi mitatu baada ya baba yao 
kunikimbia alipokopa fedha kwa 
watu,” alisema.

Alisema baada ya mume wake 
kukimbia deni hilo na mkopaji 
alifungua kesi mahakamani ana-
dai Sh. milioni 33, akishinda kesi 
atauza nyumba yake na kwamba 
katika kesi hiyo, anasaidiwa na 

wanasheria wa haki za binadamu.
Kwa mujibu wa mama huyo, 

katika suala hilo la mkopo, mume 
wake hakumshirikisha wakati 
akikopa Sh. milioni tatu lakini ku-
tokana na kukaa nao kwa muda 
mrefu, deni limeongezeka mpaka 
kufikia Sh. milioni 33 ambazo 
hana.

“Lakini sielewi kwa nini watoto 
wangu wanakula magodoro, saba-
bu hata nikiwa mjamzito nilikuwa 
napenda kula machungwa sana, 
kitu ambacho ni tunda hakina 
madhara,” alisema.

Mrema alisema ameshawapele-
ka watoto hao kwenye maombi 
sehemu tofauti tofauti waka-
ombewa lakini bado wameende-
lea kula magodoro.

“…Kweli naomba msaada Wa-
tanzania wanisaidie niwapeleke 
hospitali kubwa labda watapata 
matibabu.”

Kwa upande wao watoto hao, 
walisema wanatamani kuacha 
kula magodoro na hawapendi 
kufanya hivyo, lakini wanajikuta 
wanapata hamu ya kula mago-
doro kila wakati kuliko chakula 
chochote.   Walisema walishawa-
hi kuwaza kuacha lakini hawajui 
kwa nini hawawezi kuacha. Wa-
naomba Watanzania wawasaidie 
wakatibiwe, ili waache kula mago-
doro waishi kama watoto wenzao 
kwa kula chakula cha kawaida.

 Watoto hao walisema licha ya 
mama yao kuwazuia kula mago-
doro, kila siku wao wanakula kwa 
kuwa hawawezi kupitisha siku 
bila kuyala. 

  Kwa mtu yoyote aliyeguswa 
kusaidia watoto hao, wakapate 
matibabu   watumie fedha zao 
kupitia  namba za mama wa wa-
toto hao 0763876313  jina Joyce 
Mrema.

Na Romana Mallya, DODOMA 

WIZARA ya Ulinzi na Jeshi la 
Kujenga Taifa imeainisha vipaum-
bele vyake  ambavyo imepanga 
kuvitekeleza katika mwaka wa 
fedha 2022/23 na kuomba kui-
dhinishiwa Sh. trilioni 2.7 kwa ajili 
ya matumizi ya kawaida na maen-
deleo.

Akiwasilisha makadirio ya ma-
pato na matumizi ya bajeti ya 
wizara hiyo jana bungeni ambayo 
ilipitishwa, Waziri wake, Ster-
gomena Tax, alivitaja vipaumbele 
hivyo kuwa ni kuendeleza jitihada 
za utatuzi wa matatizo ya mipaka 
na nchi jirani.

Alitaja vingine ni kuendeleza 
utafiti na uhawilishaji wa teknolo-
jia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa na 
huduma kwa matumizi ya kijeshi 
na raia.

“Vingine ni kuendelea kulipa 
malipo na posho kwa wanajeshi, 
mashamba na stahili kwa wa-
tumishi wa umma. Kujenga uw-
ezo wa Jeshi la Kujenga Taifa 
kwa kuboresha miundombinu ili 
iweze kuchukua vijana wengi zaidi 
na kutoa mafunzo ya uzalendo, 

ukakamavu, Umoja wa Taifa na 
stadi za kazi kwa vijana,” alisema.

Vipaumbele vingine alivitaja 
ni kuendelea kujenga uwezo JKT 
ili kuiwezesha kujitosheleza kwa 
chakula kwa vijana wanaojiunga 
na mafunzo.

“Kuendelea kuimarisha na ku-
ratibu mafunzo ya Jeshi la Akiba 
kwa kuhamasisha na kuelimisha 
wananchi kuhusu masuala ya ul-
inzi, uzalendo wa kitaifa, usalama 
na umuhimu wa kushiriki katika 
ulinzi wa nchi,” alisema. 

Waziri huyo alitaja vingine ni 
kuimarisha ushirikiano na Umoja 
wa Mataifa (UN), Umoja wa Af-
rika (AU), Jumuiya za Kikanda na 
nchi mbalimbali katika nyanja za 
kijeshi na kiulinzi.

Pia alisema kuendelea kushiriki-
ana na mamlaka za kiraia katika 
kukabiliana na majanga na dharu-
ra itakapohitajika.

Kadhalika alisema kuendelea 
kutatua migogoro ya ardhi kwa 
kupima mipaka ya maeneo ya 
jeshi, kufanya uthamini na kulipa 
fidia ya ardhi iliyotwaliwa kutoka 
kwa wananchi kwa matumizi ya 
jeshi.

Pia alisema wizara kupitia Jeshi 
la Wananchi Tanzania ( JWTZ), 
imeendelea kupanga, kuratibu na 
kusimamia mafunzo ya maofisa 
na askari nje ya nchi ambapo hadi 
kufikia Aprili 30, mwaka huu, wali-
opatiwa ni 490.

Alisema mafunzo kwa Jeshi la 
Akiba kwa wananchi katika ngazi 
ya awali katika kipindi cha Julai 
2021 hadi Aprili mwaka huu wali-
opatiwa na kuhitimu ni 12,510 na 
kati yao wanawake ni 1,760.

“Mafunzo kwa vijana kwenye 
kambi mbalimbali kupitia op-
eresheni ya Samia Suluhu jumla ya 
vijana 25,503 kwa mujibu wa she-
ria wamepatiwa mafunzo na kati 
yao wanawake ni 5,959,” alisema.

Alisema kwa vijana wa kujitolea 
waliopatiwa ni 11,739 na kati yao 
wanawake ni 3,574.

“Shirika la mizinga limepokea 
Sh. bilioni 5.465 kati ya Sh. bilioni 
5.5  sawa na asilimia 99.37 ikiwa ni 
sehemu ya fedha za maendeleo zi-
lizopokelewa na wizara na kuweza 
kutekeleza shughuli za maendeleo 
ikiwamo ununuzi na ukarabati 
wa mitambo, uzalishaji wa zao la 
msingi, vipuri na zana.

Vipaumbele vya  Wizara ya Ulinzi 2022/23
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MAONI & UCHAMBUZI

JUMATANO, Rais Samia Suluhu Hassan, aliwashangaa wabunge wa-
naorodhesha matatizo ya maeneo yao, huku akiwataka wawajibike kue-
puka kuwa walalamikaji kwa kuhamasisha wadau kuchangia shughuli za 
maendeleo.

Aidha, aliwataka kuhimiza wafanyabiashara kulipa kodi, ili kuongeza 
mapato ya serikali  badala ya kudai maendeleo katika maeneo yao, kwa 
kuwa wana nafasi kubwa kuhakikisha wanasimamia na kuhimiza ulipaji 
kodi.

Alisema kuwa serikali haina muujiza wa kupata mapato bila kukusanya 
kodi kutoka kwa wananchi, na kwamba wabunge wana nafasi kubwa ka-
tika jambo hilo.

Pia, alisema wabunge wanaolalamika kwenye maeneo yao kuna wafan-
yabiashara wenye maduka makubwa na madogo wanaopaswa kuhama-
sishwa kulipa kodi ili fedha ipatikane. 

Alichokisema Rais Samia ndicho kinaonekana siyo kwa wabunge tu 
bali hata viongozi wa serikali, kasumba ambayo imekuwa kawaida kwa 
wananchi kiasi cha kuamini kuwa matatizo yao yatatatuliwa na serikali 
pekee.

Ndiyo maana Rais anavyofanya ziara kwenye eneo fulani atapokelewa 
na mabango yenye orodha ya matatizo ya wananchi, mbunge naye akip-
ewa nafasi kuzungumza jukwani ataorodhesha mengi anayotaka serikali 
iyafanyie kazi, akija mkuu wa wilaya, mkoa na wengine wataweka orodha 
kila mmoja akiomba fedha kutoka kapu kuu.

Kutokana na fikra hizo imepelekea kwamba wananchi wanashindwa 
kutatua changamoto za maeneo yao zinazoweza kutatuliwa kwa kuwa 
wanaisubiri serikali iwafanyie kwa kuwa wameaminishwa kuwa ndiyo 
wenye wajibu huo.

Mara kadhaa wabunge wamekuwa wakilalamika au wakati mwingine 
kuieleza serikali bila kutoa ushauri wa nini kifanyike, jambo ambalo lin-
akuwa siyo msaada bali mtu kapaza sauti tu.

Ni lazima kila mmoja kwa nafasi yake kuisaidia serikali kutekeleza ma-
jukumu yake, kwamba wananchi wote tulipe kodi kwa usahihi na kuha-
masisha wananchi kufanyakazi za kutatua changamoto za maeneo yao 
bila kusubiri serikali pekee.

Tunaona ni muhimu viongozi wakawajenga wananchi katika kufanya 
kazi za kijamii na siyo kusubiri kufanyiwa, enzi za utawala wa Mwalimu 
Julius Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete 
wananchi walifanyakazi za kuchimba barabara, kujenga shule kwa kutoa 
nguvu kazi kuondoa dhana ya mali ya umma.

 Zipo barabara zimejengwa kwa nguvu ya wananchi kutokana na vion-
gozi kuwa mstari wa mbele kuwahamasisha na kushiriki kwa vitendo ku-
fanya kazi hizo, kwamba hawatasubiri kiongozi aje ndiyo waorodheshe 
matatizo.

Tunajua yapo maendeleo ambayo lazima yagharamiwe na serikali, la-
kini sasa tunapaswa kuhimiza moyo wa kujitolea, kwamba kusiwe na ku-
katisha tamaa kwamba kuna wanaopata fedha wakati wengine wanavuja 
jasho.

Awamu ya kwanza ya Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF), wananchi 
walikuwa wanaibua vipaumbele kwenye eneo lao, kisha inafadhiliwa kwa 
asilimia 80 huku nguvu kazi ikitolewa na wananchi kwa kufyatua tofali, 
kuchimba msingi, kuchimba barabara na nyingine.

Kwa mazingira yetu bado hatujafikia hatua ya serikali kufadhili kila 
mradi kutokana na fedha zilizoko, bali wadau wa maendeleo wa ndani 
na nje wanashiriki ambao ili kuwatambua ni lazima kuwahamasisha ku-
changia shughuli za maendeleo.

Kwenye kila eneo kuna viongozi wa kuchaguliwa kuanzia mwenyekiti 
wa kitongoji/mtaa, kijiji, Diwani, Mbunge na Rais, wote hawa wanawakili-
sha wananchi katika kuendesha serikali.

Ikiwa kama mwenyekiti wa mtaa atapeleka malalamiko kwa aliyejuu 
yake, naye akayasogeza mbele maana yake ni kutengeneza mlolongo wa 
malalamiko bila kuona suluhisho.

SULUHU ya kumaliza 
migogoro ya mirathi katika 
familia, ni kuandika wosia 
kama watu wakijenga utam-
aduni wa kuandika wosia 
pasi na shaka migogoro ya 
mirathi haikuwapo, wala 
kuchomana visu kwa ku-
gombania mali za urithi. 

Tatizo ni kwamba, watu 
wengi wanaogopa kuandika 
wosia kwa imani potofu 
kwamba mtu anajichulia 
kifo kwa lugha nyepesi wa-
naita ‘uchuro,’ kitu amba-
cho sio sawa na kufa kupo 
tu, kikubwa ni kuwatengen-
ezea mazingira mazuri wa-
toto wako kabla ya kufa, ili 
mali zilizopo zisiwagawe na 
kuwatengenezea matabaka.  

Pia, wapo wanaoamini 
maskini hatakiwi kuandika 
wosia, kwa kuwa hana mali 
kama ilivyo kwa tajiri. La-
kini, kitu pekee cha kusema 
hapa, ni bora ukaandika 
wosia hata kwa kidogo uli-
cho nacho, kuliko kuingiza 
hizo imani kwa kuwa baada 
ya hapo utaiachia familia 
migogoro isiyokwisha. 

Utafiti kuhusu wosia, 
umebaini theluthi mbili 
ya watu hawana uelewa 
wowote kuhusiana na dha-
na hiyo na umuhimu wa 
uwekaji wosia huku baadhi 
yao wakiamini ni uchuro 
na kwamba suala hilo ni la 
matajiri.

Ripoti ya Haki za Bin-
adamu 2021, iliyozinduliwa 
hivi karibuni mkoani Dar 
es Salaam na Mkurugenzi 
Mtendaji wa kituo hicho, 
Anna Henga, iliyojikita kati-

ka maeneo matatu, ikiwamo 
haki za binadamu, kiraia, ki-
siasa, kiuchumi, kijamii, ki-
tamaduni na haki jumuishi 
inafafanua.

Kwa mujibu wa ripoti 
hiyo, kuhusu wosia na ku-
gawanywa katika makundi 
sita, ilibaini asilimia 72 
walisema hawako tayari 
sababu bado vijana, asilimia 
63 walisema hapana wak-
idai ni uchuro na asilimia 76 
wakidai hawawezi kuandaa 
sababu hawana mali za ku-
tosha.

Aidha, asilimia 15 wal-
isema wapo tayari kuandaa 
wosia kwa mdomo na si 
maandishi, huku asilimia 44 
wakisema hawana uelewa 
kuhusu suala hilo.

Ni mada na dhana inayo-
niinua kwenye kiti na ku-
zuru mtaani kusaka ukweli 
ulikosimamia. Hapo ndipo 
naonana na Jacob Kilamba, 
kutoka Iringa anayetoa 
mtazamo wake kuhusu 
kuandika wosia. Hapo na-
baini kuwa si kwamba watu 
wengine hawataki kuandika 
wosia, bali wengine pia ha-
wana uelewa wa kutosha 
hata   juu ya kuandika wo-
sia, pengine hawatambui 
hata kidogo nini maana ya 
wosia.   “Watu hawataki 
kuandika wosia wakiamni 
ni kujichuria kifo. Wengine 
wanaamini wosia ni kwa 
ajili ya walio na mali nyingi,” 
anavyonijibu Jacob.

“Suala la kuandika wosia 
ni la watu wa mjini, kwa 
sababu wao ndio wasomi. 
Katika jamii yetu hapa kuan-

dika wosia kunamaanisha 
kuanzisha migogoro ya kifa-
milia,” naye akajibu  mkazi 
wa mkoani Iringa, baada ya 
kuhojiwa na Nipashe.

Hata mwanahabari nina-
popiga hodi hadi kijiji cha 
Mgowelo hukohuko Iringa 
kudodosa juu ya wosia na 
kumpata Limo Kilamba, 
anayetoa mtazamo wake 
kuhusu kuandika wosia.

Ananijibu: “Kuna wazee 
ambao wanaishi kwa hofu 
ya watoto wao wenyewe, 
wakijua kwamba wana 
uwezekano mkubwa wa ku-
pigwa na watoto wanagun-
dua kuwa kuna wosia.

“Baadhi ya watu huandi-
ka wosia wakiwa wagonjwa 
sana na kufariki muda mfu-
pi baadaye. Kama matokeo, 
wosia hupotea au katika 
hali mbaya zaidi ya asili ita-
fichwa na baadhi ya wanafa-
milia,” anasema. 

Rai yangu kwa serikali 
kufungua darasa la kuelimi-
sha jamii juu ya masuala ya 
kuandika wosia, ili kupun-
guza mrundikano wa kesi 
nyingi mahakamani, amba-
zo      kila uchwao utasikia tu-
nagombania mali za urithi. 

Vivyo hivyo, ukidodosa 
tatizo unagundua aliyekufa 
hakuandika wosia juu ya 
mali zake, ili iwe rahisi kati-
ka kugawanya mali na watu 
wakielimika katika hilo ita-
saidia kupunguza vifo vya 
ndugu, ambavyo vimekuwa 
vikitokea kwa ajili ya ku-
gombania mirathi.

Mwandishi anapatika-
na kaa simu: 0787879707 

Jamani, hakuna uchuro aina yoyote
tunapoandikia warithi wosia wetu  

 Muungwana Lazima Nilonge

Kauli ya Samia kwa
wabunge ni sahihi

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED

Mhariri Mtendaji :  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo:  0782 253676
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       www.epaper.ippmedia.com

Na Halfani 
Chusi
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Ripoti ya mawaziri migogoro ardhi kuwasilishwa bungeni
Na Augusta Njoji, DODOMA

WAZIRI Mkuu, Kassim Majaliwa, 
amesema ripoti ya kamati inayoongo-
zwa na mawaziri wanane kushughulikia 
migogoro ya ardhi nchini, itawasilisha 
bungeni mara tu itakapomaliza kazi yake.

Majaliwa alieleza hayo bungeni jana 
bungeni alipokuwa akijibu swali la 
Mbunge wa Morogoro Mjini (CCM), Ab-
dulaziz Abood, aliyehoji kuhusu upi-
maji wa ardhi kwenye maeneo yenye 
migogoro na yanayotajwa kuwa ni vyan-
zo vya maji ambako baadhi ya wananchi 
wako mbali lakini wanatakiwa kubo-
molewa.

“Jambo hili limekuwa likitoa taharuki 
kubwa kwa baadhi ya wananchi kwe-
nye maeneo haya naomba serikali kutoa 

tamko la kuwaondolea hofu wananchi,” 
alisema.

Akijibu swali hilo, Majaliwa alisema 
kamati hiyo inakaribia kumaliza kazi ya 
kuitambua migogoro hiyo na ripoti yake 
itawasilishwa bungeni kwa ajili ya ku-
fanyiwa kazi.

“Timu ya mawaziri wanane imeende-
lea kufanya kazi kwa maeneo yote yenye 
migogoro ilianza kufanya kazi mwaka 
2019 na tayari ilishawasilisha taarifa bun-
geni kuhusu vijiji vilivyopitiwa, migogoro 
mingi inamalizwa na ngazi ya viongozi ya 
vijiji, kati, wilaya na mkoa.”

“Lakini, matatizo makubwa ndiyo ya-
nashughulikiwa na timu ya mawaziri 
wanane ambayo inatarajia kukamilisha 
kazi yake muda mchache na kuwasilisha 
taarifa bungeni,” alisema.

Serikali yatoa kipaumbele ajira kwa wenye ulemavu
Na Mwandishi Wetu

WAZIRI Mkuu, Kassim Majaliwa, 
amesema serikali imetoa kipaumbele 
kikubwa cha ajira kwa watu wenye ul-
emavu na kuwataka wajitokeze kwa 
wingi kuomba nafasi hizo yanapotolewa 
matangazo.

Aliyasema hayo jana wakati akijibu 
swali la Mbunge wa Viti Maalum, Stella 
Ikupa, kipindi cha maswali ya papo kwa 
papo kwa Waziri Mkuu.

Mbunge huyo alitaka serikali inapo-
tangaza nafasi za ajira, itenge asilimia 
fulani kwa ajili ya wenye ulemavu tofauti 
na utaratibu uliopo sasa.

Majaliwa alisema serikali imeweka 

utaratibu maalumu wa uendeshaji wa 
michakato ya ajira katika Sekretarieti ya 
Ajira na kutoa upendeleo kwa watu we-
nye ulemavu pale zinapotangazwa ajira. 

“Hata katika teuzi mbalimbali anazozi-
fanya Mheshimiwa Rais Samia ametoa 
kipaumbele kwa watu wenye ulemavu. 
Hata hivyo, watu wenye ulemavu wa-
napata fursa ya kwanza kwenye usaili wa 
ajira mbalimbali.”

Wakati huo huo, Waziri Mkuu asema 
katika kuhakikisha Bandari za Mtwara na 
Tanga zinatumika ipasavyo, serikali im-
eamua kutoa punguzo la asilimia 30 ya 
tozo katika gharama za kuhudumia she-
hena na meli kama sehemu ya mikakati 
ya kimasoko na kuvutia wateja kutumia 
bandari hizo.

Alitoa kauli hiyo wakati akijibu swali la 
Mbunge wa Nanyamba, Abdallah Chikota ali-
yetaka kujua serikali ina mikakati gani wa ku-
wavutia wafanyabiashara wa Malawi, Zambia 
na Congo, kutumia Bandari ya Mtwara na nchi 
nyingine ikiwamo Sudan Kusini na Uganda ku-
tumia Bandari ya Tanga.

“Ni kweli kwamba serikali kupitia Rais wetu 
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imetenga 
fedha kwa ajili ya maboresho ya bandari zetu 
zote nchini zilizoko ukanda wa bahari kuu na 
pia kwenye maziwa makuu kwa ajili ya kuima-
risha miundombinu mbalimbali.”

“Tumeongeza vifaa vinavyoweza kupa-
kia na kupakua mizigo kwa muda mfupi, pia 
tumepunguza tozo katika Bandari za Tanga 
na Mtwara ili wateja wanaoleta mizigo katika 
bandari hizo na kuwahakikishia wateja upati-

kanaji wa huduma kwa muda mfupi zaidi.”
Majaliwa aliwakaribisha wafanyabiashara 

wa mafuta kutumia bandari hizo kwa kuwa 
licha ya kupunguza tozo, pia serikali imefunga 
mita za kisasa za kupakua na kupakia mafuta 
ili kurahisisha upakuaji na upakiaji wa she-
hena hiyo na wamejenga matangi ya kutosha.

Alisema Mamlaka ya Bandari Tanzania 
(TPA), inatumia balozi zilizoko nchini kuha-
masisha wafanyabiashara wa huko kutumia 
Bandari ya Tanzania na imefungua ofisi katika 
nchi za Congo, Malawi na Zambia ili wateja wa-
naohitaji huduma kupitia bandari hiyo wapate 
mawasiliano wakiwa katika nchi zao bila ya 
kulazimika kuja Tanzania. Pia, amewahakik-
ishia wafanyabiashara hao usalama wao na 
mizigo yao na kuwataka waendelee kutumia 
vyema bandari hizo.

PLC
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NMB kufadhili wanafunzi 
wa sekondari, elimu ya juu

Na Mwandishi Wetu

TAASISI ya NMB Foundation ime-
tangaza kuanza rasmi utaratibu wa kutoa 
ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa 
kidato cha tano, sita na elimu ya juu baada 
ya programu hiyo kuzinduliwa na Waziri 
Mkuu Kassim Majaliwa mwishoni mwa 
mwaka jana.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jijini Dar es Salaam jana, Mwenyekiti wa 
Bodi ya NMB Foundation, Ruth Zaipu-
na, alisema wameanza kupokea maombi 
kupitia matawi yote ya benki hiyo yaliyoko 
nchi nzima na tovuti ya NMB Foundation.

“Kwa kuanzia tutatoa ufadhili kwa wa-
nafunzi 200, ambapo 150 watakuwa wa 
kidato cha tano na sita, wanafunzi 50 wa-
takuwa wa elimu ya juu. Ufadhili utalipia 
gharama zote za masomo ikiwamo ada, 
fedha za kujikimu, vifaa na mahitaji men-
gine yatakayotajwa kwenye fomu ya kuji-
unga na shule au chuo,” alisema Ruth.

Alifafanua kuwa kwa wanafunzi wa se-
kondari watakaopata ufadhili watalipiwa 
ada, nauli, vifaa vya kujifunzia, fedha 
za kujikimu, bima ya afya na mahitaji 
mengine watakayotakiwa kutoka shule. 
Kwa upande wa elimu ya juu, wanafunzi 
watalipwa ada, fedha za kujikimu, fedha 
za mafunzo kwa vitendo, Laptop na 
gharama nyingine watakazotakiwa kwe-
nye fomu ya kujiunga na chuo.

Aidha, Zaipuna alisema wamejipanga 

kuweka masomo ya vipaumbele kwa wa-
nafunzi watakaopata fursa ya udhamini. 
Lengo ni kuhakikisha wanashiriki ma-
badiliko ya kijamii na kiuchumi kupitia 
malezi na mafunzo watakayopata wa-
nafunzi hao.

“Tutaangalia kwa kina masomo ya tak-
wimu na mahesabu, biashara na uchumi, 
teknolojia ya mawasiliano ya umma, 
uhandisi, mafuta na gesi pamoja na say-
ansi na teknolojia,” alibainisha Zaipuna 
na kuongeza:

“Nina imani kupitia programu hii tut-
aibua vipaji na tutatimiza ndoto za vi-
jana. Kadiri tutakavyoendelea idadi ya 
wanafunzi watakaonufaika itaongezeka 
kulingana na mahitaji ambapo tutapan-
ua wigo wa wadau wengine watakao-
taka kushirikiana nasi kwenye jambo hili 
muhimu kwa maendeleo ya nchi.”

Katika hatua nyingine, Ruth alisema 
NMB Foundation itahakikisha watu wa-
takaohusika kukusanya na kupitisha 
wanafunzi wanaofaa kwa kupewa ufa-
dhili watakuwa makini kutimiza vigezo, 
ambapo kwa wale watakaokwenda kiny-
ume na utaratibu watachukuliwa hatua 
za kinidhamu. “Tunataka kulifanya zoezi 
hili liwe na uwazi na ukweli, ndio maana 
tumesema tutawashirikisha hata viongozi 
wa serikali za mitaa kuanzia kata hadi 
mitaa, lengo ni kuhakikisha wanufaika 
watakaopatikana ni kweli wana vigezo vi-
navyohitajika,” alisisitiza Zaipuna.

Mawaziri wazungumza na 
waathirika wa ‘panya road’
Na Sabato Kasika 

WANANCHI wametakiwa kushiriki-
ana na serikali bega kwa bega kwa kutoa 
taarifa za uhalifu na viashiria vyake katika 
maeneo yao, ili kusaidia kukomesha vi-
tendo hivyo ndani ya jamii.

Hayo yalisemwa jijini Dar es Salaam 
na mawaziri Dk. Dorothy Gwajima wa 
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wa-
nawake na Makundi Maalum na Waziri wa 
Mambo ya Ndani ya Nchi, Mhandisi Ham-
ad Masauni. Mawaziri hayo walipotem-
belea kata za Chanika, Zingiziwa na Buza 
kuzungumza na waathirika waliovamiwa 
hivi karibuni na vijana wadogo ‘panya 
road’, wenye silaha yakiwamo mapanga 
kuwakata na kuwapora mali.

Waziri Dk. Gwajima alisema, vijana hao 
hawana uwezo wa kushindana na seri-
kali iwapo wananchi watakuwa bega kwa 
bega katika kutoa taarifa za uhalifu na via-
shiria kwa mamlaka za serikali.

“Hivyo wito wangu ni kwamba, shiriki-
ane na serikali bega kwa bega kwa kutoa 
taarifa za uhalifu na viashiria vyake ka-
tika maeneo yao, ili kusaidia kukomesha 
vitendo hivyo ndani ya maeneo yetu,” 
alisema Dk. Gwajima. 

Alifafanua kuwa mshikamano wa wa-
najamii na serikali ndio suluhu ya ku-
tokomeza vikundi hivyo vya vijana wa-
nakadiriwa kuwa na miaka kati 16 hadi 
20 ambao wamekuwa wakijihusisha na 
vitendo vya uhalifu.

“Mmomonyoko wa maadili katika 
makuzi na malezi ni chanzo kikuu cha 
uzalishaji wa kundi hilo, kwani mtoto 
kuwa hivyo, sio suala la usiku mmoja, 
unakuta anaanza kidogo kidogo,” alisema.

Waziri alisema, wazazi kwa upande 
wake hawatengi muda wa kuzungumza 
naye na kujua mienendo yake, anazidi 
kukuwa na tabia hiyo hadi anafikia hatua 
ya kujiunga katika makundi ya kihalifu 
kama hilo la ‘panya road’.

Aidha, aliionya jamii kuacha kum-
wangalia mtoto kuwa ni wa mtu mwing-
ine, badala yake watoto wote wahesabike 
kuwa ni wa wanajamii, wanapofanya 
makosa wawaonye au wawaadhibu ili ku-
warudisha kwenye mstari.

Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, 
Mhandisi Hamad Masauni, alisema ame-
farijika kusikia kuwa tayari vijana zaidi ya 
61 wanaotuhumiwa kwa uhalifu wanashi-
kiliwa na Jeshi la Polisi kutokana na ush-
irikiano wa jamii. “Mwanzoni nilipokuja 
hapa kila mmoja wetu alikuwa na sura 
ya simanzi kwa hofu na woga uliokuwa 
umetanda, lakini leo mmeniambia tayari 
wapo ambao wanashikiliwa na vyombo 
vya dola, na wengine tayari wamefikishwa 
mahakamani kukabiliana na kesi zao, ni-
wapongeze kwa hili,” alisema Masauni.

Kamanda wa Polisi wa Kanda Maalum 
ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, alise-
ma, askari wataendelea kufanya kazi kwa 
mujibu wa viapo vyao bila huruma kwa 
atayethubutu kuchezea amani ya Watan-
zania katika  kanda hiyo.

“Tumefanya kazi kwa ukaribu sana na 
Polisi Jamii, hawa wamekuwa msaada 
mkubwa na kutuwezesha kuwapata baa-
dhi ya wahalifu hao katika maeneo ya 
Chanika, Kunduchi Mtongani na Kinyanti-
raa, ambapo baadhi ya watu waliokamat-
wa walikutwa na TV, simu na vitu vingine 
vilivyoporwa kwenye matukio hayo,” 
alisema Kamanda Muliro.
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TARURA yajipa siku 30 
kukamilisha daraja
Na Mary Geofrey

M
TENDAJI Mkuu 
wa Wakala wa 
Barabara Vijijini 
na Mijini (TARU-

RA), Victor Seff, ametoa 
mwezi mmoja kwa watendaji  
wake wa Wilaya ya Tang-
anyika mkoani Katavi, kuka-
milisha ukarabati wa daraja 
la Ifume.

Seff alitoa maagizo hayo 
juzi, wakati wa ziara yake ya 
kukagua maendeleo ya mi-
radi ya barabara katika mkoa 
wa Katavi.

“Daraja hili ni muhimu 

sana kwa wakazi na kwa shu-
ghuli za kiuchumi, hivyo ni 
lazima mhakikishe kazi hii 
inakamilika kwa haraka ili 
wananchi wa Kalamsenga na 
Itunya kusafirisha mazao yao 
bila kupata usumbufu unao-
jitokeza kwa sasa, “ alisema 
Seff.

Alisema TARURA makao 
makuu itatoa fedha ambazo 
alielekeza zitumike katika 
ukarabati wa daraja hilo na 
aliagiza tathmini ifanyike na 
maombi ya fedha hizo ya-
tumwe ili yafanyiwe kazi kwa 
haraka.

Pia aliiagiza TARURA 

wilaya kuhakikisha inatoa 
haraka magogo na uchafu 
wote ulioletwa na mvua 
na kusababisha kuziba 
kwa daraja hilo ili fedha 
zikija ukarabati ufanyike  
ndani ya muda wa mwezi 
mmoja.

Naye Diwani wa Kapalam-
senga, Jeff Lameck, aliush-
ukuru uongozi wa TARURA   
kwa kusikia kilio chao kwa 
sababu wamekuwa wakipata 
adha kubwa kutokana na 
kuharibika kwa daraja hilo 
na alieleza kuwa wananchi 
watashiriki kikamilifu kuon-
doa magogo na uchafu katika 

daraja.
Kadhalika, Seff alikagua 

ukarabati wa barabara ya 
Kapalamsenga hadi Ifume 
kuelekea Bandari ya Karema, 
Tanganyika yenye urefu wa 
Kilomita 12.1 na kuridhishwa 
na kazi inavyoendelea na 
mpaka sasa ukarabati ume-
fikia asilimia 90.

“Barabara hii itasaidia sana 
katika shughuli za usafirishaji 
wa mazao na pembejeo  za 
kilimo na  ni sehemu ya  
barabara ya kutokea  
Bandari ya Karema hivyo 
ni barabara muhimu sana,” 
alisema Seff.

Mkurugenzi wa Biashara wa Halotel, Abdallah Salum (kulia) na Mkuu wa Kitengo cha Bidhaa na Masoko, Sakina 
Makabu, wakizindua kampeni ya “Taboa na Halotel 4G”. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Mlezi TEHSA 
aona fursa  
katika utafiti
Na Frank Monyo 

MLEZI wa Jumuiya ya Wanafunzi wa 
Vyuo Wanaosoma Masomo ya Afya 
ya Mazingira (TEHSA), amewataka wa-
nafunzi na wahitimu wa kada hiyo ku-
changamkia fursa mbalimbali zilizoko 
kwenye sekta ya utafiti hususani kwe-
nye eneo la usalama na afya mahali pa 
kazi ili kuleta mabadiliko chanya katika 
jamii.

Dk. Hussein Mohamed alitoa rai hiyo 
juzi mkoani Dar es Salaam katika jukwaa 
la kwanza la sayansi ya afya ya jamii na 
mazingira lililofanyika Chuo Kikuu cha 
Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili.

Jukwaa hilo liliwakutanisha wanafunzi 
wa vyuo, wahadhiri pamoja na wabobezi 
wa utafiti kutoka maeneo mbalimbali 
nchini ili kubadilishana uzoefu, elimu na 
fursa mbalimbali zilizoko katika sekta 
hizo.

Dk. Mohamed alisema: “Kuna fursa 
nyingi sana katika sekta hii ya afya 
ya mazingira kinachotakiwa ni mtafiti 
mwenyewe kuangalia tatizo liko wapi ili 
afanyie utafiti, mfano anaweza kuamua 
kufanya utafiti wa kubaini vihatarishi 
vilivyopo katika maeneo ya kazi.”

Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa 
Kazi (OSHA) ndio waliofadhiliwa jukwaa 
hilo na kuandaliwa na Chuo Kikuu cha 
Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili 
wakishirikiana na jumuiya ya wanafunzi 
wanaosoma masomo ya afya ya mazin-
gira nchini.

OSHA waliwasilisha mada mbalimbali 
ikiwamo elimu juu ya masuala ya us-
alama na afya mahali pa kazi pamoja ili 
kuwajengea uelewa wanafunzi hao juu 
ya namna ya kutambua fursa mbalimbali 
watakapohitimu masomo yao.

Mkufunzi wa mafunzo hayo wa OSHA, 
Imakulata Longino alisema: “Baada ya 
kutoa mafunzo haya tunatarajia wa-
nafunzi hawa watakuwa na uelewa 
mkubwa wa kutambua fursa mbalimbali 
zilizoko katika maeneo mbalimbali iki-
wamo kuhamasika kufanya tafiti katika 
maeneo ya kazi na tafiti hizo tunaamini 
zinaweza kusaidia maeneo ya  
kazi, jamii na hata taasisi yetu kwa 
ujumla.” 

Mlezi wa wanafunzi wa kada ya afya 
ya umma na sayansi shirikishi Muhimbili, 
Prof. Gastro Frumence, aliishukuru OSHA 
kwa mchango wake mkubwa katika 
kufanikisha jukwaa hilo huku akitoa wito 
kwa wadau mbalimbali kuendelea ku-
unga mkono.

Rais wa TEHSA, Raphael Alphonce, 
alisema: “Kupitia OSHA tumeweza 
kuandaa jukwaa hili kubwa la kitaifa 
lililowakutanisha wadau kutoka maeneo 
mbalimbali nchini na tumepata fursa 
ya kujifunza mambo mbalimbali kupitia 
jukwaa hili ikiwamo elimu ya masuala ya 
usalama na afya kazini, lakini pia fursa 
zilizoko katika sekta ya utafiti, hivyo 
tunawashukuru sana na tunawaomba 
mwendelee kutuunga mkono.”

Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirik-
ishi Muhimbili kikishirikiana na TEHSA 
wamekuwa wakiandaa majukwaa mbal-
imbali kwa lengo la kukuza taaluma kwa 
wanafunzi hao kwa kuwakutanisha na 
wataalamu mbalimbali ili kubadilishana 
uzoefu, elimu na fursa katika maeneo 
mbalimbali.

Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Halotel Tan-
zania imezindua kampeni 
ya ‘Toboa na Halotel 4G’ ku-
wahakikishia wateja ubora 
na kasi ya mtandao wake 
kwa kuwapa huduma ze-
nye ubunifu na kuendelea 
kuboresha mawasiliano 
nchini.

Pia imekuwa ikibuni bid-
haa mpya zenye lengo la 
kuwazawadia wateja wake 
wanaotumia huduma za 
mtandao.

Mkurugenzi wa Biashara 
Halotel, Abdallah Salum 
amesema kampeni hiyo 
itawapa fursa wateja kush-
iriki katika promosheni hiyo 
itakayoendeshwa kwa wiki 
nane na washindi watapata 
zawadi mbalimbali zikiwamo 
fedha taslimu na simu janja.

“Ili kushiriki katika promo-
sheni hii ya Toboa na Halotel 

4G, wateja ambao wana-
tumia 3G wanaweza kubadili 
laini kwenda 4G bila ghara-
ma yoyote au mteja anaweza 
kusajili laini ya 4G na kuanza 
kutumia vifurushi vya inta-
neti kwa gharama nafuu na 
moja kwa moja atakuwa ka-
tika nafasi ya kuingia kwenye 
droo ya bahati na kuweza 
kuibuka mshindi,” alisema 
Salum. 

Pia, mteja anapaswa awe 
ameshatumia angalau 100 
MB ndani ya siku tatu kuan-
zia siku aliyoanza kutumia 
mtandao wa 4G. 

Alisema kampuni itawa-
zawadia washindi 10 kila 
siku, kila mmoja atapata fed-
ha taslimu Sh. 100,000.

“Kila wiki washindi watatu 
watazawadiwa simu janja 
ambapo mshindi wa kwanza 
atapata IPhone 13 pro max, 
mshindi wa pili atapata Sam-
sung galaxy S22, na mshindi 

wa tatu atapata Samsung Gal-
axy A72,” Salum alisema.

Vile vile, alisema kam-
puni imezindua kampeni 
hiyo kwa kuzingatia tayari 
mtandao wake wa 4G umee-
nea katika maeneo mengi 
na kwa sasa ina vituo vipata-
vyo 1,037 vinavyosambaza 
mtandao wa 4G na mtandao 
wa 4G umeongeza nguvu na 
ufikiaji wa maeneo mengi ya 
nchi.

Alisema sababu nyingine 
ya kuanzisha kampeni hiyo 
ni kuwapa wateja uzoefu wa 
ubora wa 4G huku ikiwapi-
tia zawadi mbalimbali, na 
hivyo kufanya huduma hiyo 
kuwafikia Watanzania wengi 
zaidi.

Kwa mujibu wa taarifa ya 
Mamlaka ya Mawasiliano 
Tanzania (TCRA), kwa sasa 
mtandao wa 4G umewafikia 
asilimia 45 ya Watanzania. 

“Hii ni kutokana na kukua 

kwa huduma za kidijitali 
hapa Tanzania na kuongeze-
ka kwa uhitaji katika soko, na 
hivyo uwekezaji mkubwa wa 
kampuni umeelekezwa kwe-
nye miundombinu katika 
juhudi za kuongeza vituo vya 
usambazaji mtandao wa 4G,” 
alisema Salum.

Kwa kipindi cha miaka 
mitatu iliyopita kampuni 
imekuwa ikijielekeza katika 
mikakati ya kupanua wigo 
wa mtandao wake hapa Tan-
zania. Salum alisema kwa 
kuzingatia kuwa asilimia 30 
ya wateja wake wanatumia 
mtandao wa intaneti, kam-
puni inapanga kuongeza 
idadi hiyo kufikia asilimia 40 
ifikapo mwisho wa mwaka 
huu.

Halotel tayari imeanza 
kuzindua kizazi cha nne cha 
huduma za mtandao wa 4G 
katika maeneo mengi ya 
nchi.

Wateja halotel kujipatia fedha taslimu, simu janja
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habari bungeni

Tril. 6.5/- kusambaza umeme
vitongoji vyote vya Tanzania 

WIZARA ya Afya iko ka-
tika hatua ya ukamilishaji wa 
Muswada wa Sheria wa Bima 
ya Afya kwa Wote ambao 
utawezesha kurahisisha hudu-
ma ya upatikanaji wa bima za 
afya kwa wananchi wote.

Naibu Waziri wa Afya, Dk. 
Godwin Mollel, alisema hayo 
bungeni jana alipokuwa akijibu 
swali la Mbunge wa Viti Maal-
um (CCM), Mariam Kisangi ali-
yaetaka kujua serikali kwa nini 

kadi za bima ya afya zinachele-
wa tangu mteja anapokuwa 
amejiunga.

“Katika Mkoa wa Dar es Sa-
laam kuna ucheleweshaji wa 
kadi za bima ya afya hadi ku-
fikia miezi sita tangu mwana-
chama anapojiunga,” alisema.

Katika swali la nyongeza, 
mbunge  huyo aliitaka seri-
kali ieleze ina mpango gani wa 
kutoa kadi ya bima ya afya kwa 
njia ya kifurushi kikubwa kwa 

ajili ya kutoa matibabu kwa 
wagonjwa wa figo.

“Serikali ina mpango gani wa 
kurahisisha huduma ya upati-
kanaji wa bima ya afya kwa wa-
nanchi wake?” Alihoji. 

Akijibu maswali hayo, Naibu 
Waziri Mollel, alisema kadi za 
bima ya afya kuchelewa kuan-
za kazi kwa muda wa miezi mi-
tatu hadi sita tangu mwananchi 
anapojiunga ni tatizo.

“Kadi inatakiwa kupatika-

na ndani ya miezi mitatu na 
tatizo kubwa ni pale ambapo 
watu wanapokuwa na afya ha-
wakumbuki kujiunga na kadi 
ya bima ya afya mapema,” 
alisema. Kutokana na hali hiyo, 
Dk. Mollel alisema serikali iko 
katika hatua ya ukamilishaji 
wa Muswada wa Sheria wa 
Bima ya Afya kwa Wote ambao 
utawezesha kurahisisha hudu-
ma ya upatikanaji wa Bima za 
Afya kwa wananchi wote.

Muswada bima ya afya karibu kuiva

B
UNGE limeelezwa 
kuwa serikali inatarajia 
kutumia Sh. trilioni 6.5 
kwa ajili ya kuhakiki-

sha vitongoji vyote nchini vina-
pata umeme.

Naibu Waziri wa Nishati, Ste-
phen Byabato, aliyasema hayo 
jana bungeni alipokuwa akijibu 
swali la nyongeza Mbunge wa 
Viti Maalum (CHADEMA), Stella 
Fiyao.

Katika swali   lake, Fiyao ali-
hoji serikali ina mkakati gani 
wa   kuhakikisha inaweka 

umeme katika vijiji na vitongoji 
vyote nchini.

“Serikali imetangaza kiasi 
cha Sh. 27,000 kwa ajili ya un-
ganishaji wa umeme vijijini. Ni 
lini vitongoji vyote nchini vi-
tapatiwa umeme ili kuwawez-
esha wananchi kupata maen-
deleo?” Alihoji.

Akijibu swali hilo, Naibu Wa-
ziri Byabato alisema ni nia ya 
serikali kuhakikisha maeneo 
yote nchini, vikiwamo vitongo-
ji, yanafikiwa na umeme.

“Kutokana na hali hiyo seri-

kali imetenga Sh. trilioni 6.5 
kwa ajili ya kufikisha umeme 
kwenye vitongoji vyote,” alise-
ma.

Katika swali la msingi, 
Mbunge huyo alitaka kujua 
serikali ina  mpango gani wa 
kuhakikisha vijiji vyote vya 
mkoa wa Songwe vinapata 
umeme wa Wakala wa Nishati 
Vijijini (REA).

Akijibu swali hilo, Naibu Wa-
ziri huyo aliosema mkoa wa 
Songwe una vijiji 307, vijiji 180 
vina umeme na vijiji 127 am-

bavyo havijafikiwa na miun-
dombinu ya umeme.

“Vijiji hivyo 127 ambavyo 
havijafikiwa na miundombinu 
ya umeme vinanufaika kupitia 
mradi wa REA III mzunguko wa 
pili unaoendelea,” alisema.

Aidha, alisema utekelezaji 
wa mradi unaendelea na 
mkandarasi Derm Electrics 
anayetekeleza mradi kwa kip-
indi cha miezi 18 kwa gharama 
ya Sh. bilioni 11.23 na mradi 
huo unatarajiwa kukamilika 
Desemba, mwaka huu.

Waziri Mkuu, Kasimu Majaliwa (kushoto), akijadiliana jambo na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa (JKT), Dk. 
Stergomena Tax (kulia) pamoja na Naibu Waziri Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mbarouk 
Nassoro Mbarouk,  ndani ya ukumbi wa Bunge, jijini Dodoma jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

WAZIRI Mkuu, Kassim Ma-
jaliwa, amesema serikali ina 
mpango wa kutoa ruzuku kwa 
zao la kahawa kama yalivyo 
mazao mengine.

Majaliwa aliyasema hayo 
jana alipokuwa akijibu swali 
la Mbunge wa Viti Maalum 
(CCM), Esther Maleko, ambaye 
alisema katika mikoa 15 nchini 
ikiwamo Kilimanjaro, Kagera, 
Tanga na Ruvuma ambayo 
uchumi wa mikoa hiyo unat-
egemea kahawa lakini  haina 
ruzuku kama yalivyo mazao 
mengine ya kimkakati.

“Je, ni nini msimamo wa 
serikali kuhakikisha zao hili 
linapata ruzuku kama mazao 
mengine?” Alihoji.

Akijibu swali, Majaliwa 
alisema kahawa ni miongoni 
mwa mazao yanayotegemewa 
kupandisha uchumi  
katika maeneo mbalimbali 
nchini.

“Katika kuhakikisha umuhimu 
wa zao hili nchini, hivi kar-
ibuni nilikuwa mkoani Kagera 
kushughulikia zao hili lakini 
jana (juzi) Wizara ya Kilimo 
imekamilisha bajeti yake 
ambayo pia wabunge wengi 
katika mijadala yao walizun-
gumzia ustawi wa zao hili,” 
alisema.

Alikiri kuwa serikali inao 
mkakati wa kutoa ruzuku 
kwenye mazao mbalimbali 
inayotegemea mahitaji ya zao 
husika kama vile mbegu,  
dawa, pembejeo na namna 
bora ya kulisimamia zao hilo 
husika.

“Zao la kahawa na lina mahi-
taji tunayofanyia ruzuku. Pia 
linahitaji miche na dawa. Kag-
era tunatoa ruzuku kwenye 
miche pia tumekubaliana na 
waziri kujenga maghala kule 
Kagera. Ruzuku itakapokuja 
itajua mahitaji ni nini tutaoa 
ruzuku kutegemea na mahitaji 
ya zao na eneo,” alisema. 

Ruzuku ya 
kahawa 
kuanza 
kutolewa 

Habari zote na Augusta Njoji 
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Watanzania tulipie elimu au matibabu?

FAO inavyowaondoa wanawake Kigoma
kutoka wategemezi, hadi wanaohudumia

Ukurasa 12

Ukurasa 13

SIKU YA ASALI DUNIANI
TFS Kanda ya Ziwa: Tuna utajiri 

huu wa nyuki, hii hapa mikakati 
yetu itakayotuibua kitaifa 

Na Adam Fungamwango

D
UNIA sasa iko katika 
mageuzi makubwa ya 
kuwainua kinamama 
kufika kwenye usawa 

na haki. Nadharia iliyoko kimataifa 
kuanzia Umoja wa Mataifa (UN), hadi 
kitaifa ikiwamo nchini.

Inapozungumzwa mageuzi, pia 
inajumuisha maisha ya mtu mmoja 
mmoja, kiuchumi. Hapo ndipo nyen-
zo za UN nazo zinafuatilia moja kwa 
moja, ikiwamo Shirika la Umoja wa 
Mataifa la Chakula na Kilimo (FAO), 
likishughulikia, ushuhuda nchini 
ukiwamo mkoani Kigoma.

Mnufaika mwanamama, Grace 
Ntazika, mkazi wa Kijiji cha Kitahana, 
kilichoko kata ya Kitahana wilayani 
Kibondo, sasa anafurahia akitamka 
“wanawake tuondokane na fikra za 
utegemezi kwa wanaume. Wakati 
huu wa sasa, wanawake na utegeme-
zi na kuwa imara kiuchumi.”

Mkulima Grace katika ushauri 
wake anaenda mbali akisisitiza kuwa 
siyo wakati wao kulala tena kuwat-
egemea wanaume, bali wasimame 
wenyewe ana  anajigamba kwamba 
imethibitika mwanamke akifanya  
chochote iwe biashara, kilimo au 
uongozi, huwa na umakini zaidi.

Mwanamama huyo mkulima, ni 
mnufaika wa mafunzo ya FAO ya-
nayoendana na kupatiwa stadi za 
kisasa za kilimo, matumizi ya mbegu 
za kisasa zinazohimili mabadiliko ya 
tabianchi, pia samadi zinazowajen-
gea uwezo wakulima wote.

Ni aina ya simulizi inayotolewa, 

kwenye mfano hai huku anapuku-
chua mahindi aliyoyavuna msimu 
huu wa mwaka 2022. Anakiri yako 
bora maradufu kuliko ya mwaka 
jana, sababu kuu ni aina ya mbegu 
anayoitaja kwa jina ‘Njano Uyole’ ali-
yopatiwa na FAO.

“Ushauri wangu ni kwamba wa-
nawake wenzangu wajiunge na 
vikundi ili wapate mbinu bora za 

kilimo cha kisasa, hatimaye waon-
dokane na kero za kila siku za 
kuwa na fikra za utegemezi kwa 
kinababa. Ukijiunga na vikundi vya 
ushirika na vile vya kilimo, lazima 
utapata fedha za kujikimu kwa 
mahitaji mbalimbali,” anashauri  
Grace.

Mama huyo yumo katika ki-
kundi wa ‘Umoja ni Nguvu na 

Mshikamano A’  kutoka kata 
ya Katanga wilayani Kakonko, 
Kigoma wanakolima maharage 
aina ya Jesca yenye virutubisho 
asilia vya madini ya chuma, kutoka 
shamba darasa lao lililofanikishwa 
na mafunzo ya mradi wa pamoja 
wa Kigoma wa UN kupitia FAO.

Hadi sasa inaelezwa nchini Tan-
zania hususani mkoani Kigoma, 
kuwa mafunzo hayo ya kilimo, ya-
mewajengea wanawake uwezo na 
sasa wanakidhi mahitaji yao, pia 
kulipa gharama za pembejeo za 
kilimo.

Anakiri kuwa mbegu ya Njano 
Uyole imekuwa bora kuliko ny-
inginezo alizowahi kutumia, aki-
fafanua: “Wakulima kupitia Chama 
cha Ushirika cha Kitahana, tume-
pata bahati ya kulima ekari 40.

“Kila mkulima ana uhakika wa 
kupata fedha ya kulipa deni la 
pembejeo na kubaki na masalia ya 
fedha anayoweza kujikimu, pia ku-
somesha watoto,” anasema Grace. 

Wakulima hao wanatajwa mbali 
na kuuza maharage kupata fedha, 
pia wanautumia kwenye mlo ikiwa 
manufaa hata kiafya – protoni, kwa 
wale wajawazito huku zao hilo liki-
wa na sifa ya kurutubisha udongo, 
yanakomaa mapema, pia kuvumil-
ia magonjwa.

UFUGAJI WA KUKU
Aina hiyo ya manufaa ndio ya-

natajwa kuwafikia  wanawake wa 
maeneo kama ya Twabagondozi 
wilayani Kibondo mkoani Kigoma, 
baada ya kuhangaika muda mrefu 
wakipoteza mayai na mara ny-

ingine kuyauza kwa bei ya chini, 
kwani hawakuwa na uhakika wa 
kutotolesha mayai, kwa kukosa 
vifaa vya kisasa vya kazi hiyo.

Grace anasema, hatimaye wafu-
gaji kuku nao wameanza kuona 
nuru FAO ilipowaletea mashine ya 
kutotolesha vifaranga, kwali awali 
wafugaji wengi wamehangaika 
muda mrefu kwa kukosa vifaa 
bora.

Pauli na Ezron ni mkazi wa 
eneo hilo, anatoa ushuhuda wake 
kwamba, licha ya kutokuwa mwa-
na kikundi, lakini yuko jirani na ki-
kundi cha Twabagondozi wilayani 
Kibondo, akieleza namna anavy-
onufaika nacho: 

“Hapa nimekuja kuchukua vifa-
ranga ambavyo nilileta mayai 10 
kutoka katika banda langu na ni-
meweza kupata vifaranga vinane. 
Nimepata huduma ya kutotolesh-
ewa mayai kupitia kikundi cha 
Jipe Moyo.” 

Mmoja wa wanakikundi, Essau 
Masunzu, anafafanua kuwa wa-
natotoa vifaranga kutoka kwenye 
mayai yaliyotagwa na kuku wa 
kikundi, pia wanawatotoleshea 
watu wengine na jamii inayowa-
zunguka kwa bei Sh. 500 kwa kila 
yai.

“Tulikuwa tunauza yai moja 
kwa shilingi mia tano,  lakini sasa 
yai hilo tunalibadili na kuwa kifa-
ranga, tunauza kwa takribani Dola 
moja ya Kimarekani (Sh.2,400) 
kwa kifaranga kimoja,” afafanua.

Programu ya pamoja kwa mkoa 
wa Kigoma ilianza mwaka 2017 na 
mashirika ya Umoja wa Mataifa 
yanayohusika ni pamoja na lile 
Chakula na Kilimo, FAO, Mpango 
wa Chakula Duniani (WFP), Kituo 
cha Biashara cha Kimataifa (ITC) 
na Shirika la Maendeleo ya Mitaji  
(UNCDF).

 Makala hii ni kwa mujibu wa 
taarifa mbalimbali, ikiwamo 
za Umoja wa Mataifa nchini 
kuanzia mwaka jana.

Wanufaika wa kilimo bora mkoani Kigoma, wakihudumia 
mavuno yao. PICHA: MTANDAO.

• Siri ya majibu iko ndani ya shamba lao

Mwisho
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Na Anthony Gervas, Mwanza

K
ATIKA jitihada za ku-
panua fursa ya upati-
kanaji asali, Wakala wa 
Huduma za Misitu Tan-

zania (TFS) Kanda ya Ziwa, unaen-
delea kuboresha sekta ya ufugaji 
nyuki kwa kuongeza thamani na 
kiwango cha uzalishaji wa mazao 
yake, utakaokuwa na tija katika ki-
pato cha mtu binafsi na taifa.

Kama ilivyo kaulimbiu ya Siku ya 
Nyuki Duniani inayoadhimishwa 
leo ‘Nyuki ni Uchumi Tuwalinde 
na Tuhifadhi Mazingira Yao’ lengo 
lililopo ni kuenzi na kuendeleza 
mchango wa viumbe hao katika us-
alama wa chakula na uchumi.

Vilevile, kuna suala la uhifa-
dhi wa mazingira na uendelezaji 
baioanuai, kazi zinazofanyika 
kutekeleza Sheria ya Ufugaji Nyuki 
ya Mwaka 2002, Kanuni za Ufugaji 
Nyuki za Mwaka 2005, sambamba 
na sera yake ya mwaka1998 iliyob-
oreshwa mwaka jana.

Nyuki kimaumbile wanaelezwa 
kuwa na jozi ya mabawa, wakiishi 
kwa ujamaa wanatengeneza asali, 
wakiwa wa aina mbili. Wapo wenye 
umbo kubwa wanaouma na wado-
go wasiouma, ambao ni nadra ku-
pata asali yao. Nyuki hufugwa kwe-
nye maeneo yanayoitwa manzuki.

Mhifadhi na Msimamizi wa 
Kitengo cha Nyuki, kutoka TFS 
Chrisman Rugundu, anaelezea zai-
di aina tatu za nyuki katika mizinga 
ya kufugia.

MALKIA NA KIBARUA
Rugundu anasema kwenye mz-

inga wa kufuga kuna nyuki malkia 
anayeongoza wezake na kazi yake 
kuu ni kutaga mayai, akiwa na 
wajibu kuhakikisha kundi lililopo 
linabaki kufanya kazi zake. Pia, ana-
taja kuwapo nyuki dume, kazi yake 
kubwa katika mzinga ni kumzalisha 
malkia.

Mhifadhi Rugundu anaendelea: 
“Kuna nyuki mwingine maalum 
ambaye ni kibarua anayefanya 
kazi kubwa ya ulinzi, kutengeneza 
chakula kama vile asali, kutengen-
eza masega,n’ta, kufanya mawasi-
liano pamoja na usafi, lakini kwe-
nye kundi moja huwa kuna idadi 
ya nyuki kuanzia 20,000   hadi 
80,000 katika mzinga.”

Ili kupata tija katika ufugaji 
nyuki, anasema kunapaswa kuz-
ingatiwe kalenda ya ufugaji yenye 

mwongozo unaomsaidia mfugaji 
kujua majira na kazi zinazotakiwa 
kufanywa  au wajibu wake, am-
bao umegawanyika katika misimu 
minne.

Anaanza kuutaja msimu wa 
njaa, anaoufafanua upo katika kip-
indi cha kiangazi, penye ukame na 
mimea, unapukutisha maua na ma-
jani yake, ikiendana na matokeo ku-
wapo chakula kidogo kwenye mz-
inga na idadi ya nyuki kupungua.

Rugundu anasema ni katika kip-
indi hicho malkia wa nyuki ama an-
apunguza au kuacha kutaga mayai 
kabisa, makundi ya nyuki yanaha-
ma kutafuta sehemu zenye malisho 
(ubichi) baadhi yake hupita kwenye 
kundi la nyuki na kuiba asali.

MSIMU WA UJENZI
Ni msimu unaoanza kwenye 

mvua za awali, mimea kuchanua 
kwa wingi, hapo makundi mengi 
yanatafuta makazi na kuzunguka 
kwenye mizinga sehemu nyingin-
ezo.

Aidha, nyuki hujenga masega ya 
asali na wanazaliana kuongeza 
idadi yao kwenye mzinga, makundi 
yakipita kutafuta mahali pa kuishi 
na kuhama, endapo kuna maadui 
au la kama mzinga wao umekuwa 

mbovu.
Rugundu anaeleza, kwamba mfuga 

nyuki anatakiwa kukagua mizinga iwe 
katika hali ya usafi na wakisafisha na 
kuandaa mizinga isiyokuwa na nyuki, 
pia anatafuta nyuki, wanatundika miz-
inga ya kukamata  makundi mengine 
katika sehemu wanakopita.

Lingine analitaja ni kuzalisha makun-
di na kusaidia nyuki kuongeza kiota 
kwa kuweka sanduku la ziada, waki-
hakikisha wana chakula cha kutosha, 
wanakagua mizinga ya kisasa ya viunzi 
na kuvuna uliobebeshwa endapo una 
asali iliyokomaa, kutembelea kila mara 
makundi ya nyuki kuona maendeleo 
yake au matatizo.

MSIMU WA MTIRIRIKO 
Rugundu anaeleza kwamba katika 

msimu wa mtiririko wa asali, ni kipindi 
ambacho miti na vichaka vimechanua 
maua kwa wingi na nyuki wanatembe-
lea kukusanya.

Hapo anasema wanakusanya mboji 
na kubadilisha kuwa asali, lakini maadui 
wao ni wadudu kama sisimizi na siafu. 
Wanatengeneza masega, wakitafuta 
maji na kuweka kumbukumbu za maen-
deleo.

Katika hilo inaelezwa mfugaji hutak-
iwa kujenga ushirikiano na wafugaji 
jirani kushughulikia changamoto zina-
zojitokeza, vilevile ni wajibu wa mfu-
gaji katika msimu anakagua mizinga, 
pia anafyeka majani na matawi ya miti 
sehemu husika.

Lingine analitaja ni kuwekwa masan-
duku ya ziada yanayobebesha mizinga 
hata kuongeza uzalishaji na kufanya 
maandalizi ya vifaa vya kuvuna na kuhi-
fadhia asali, ikiendana na kutafutwa 
masoko ya asali, kukiwekwa kumbu-
kumbu za kila kundi ulilovuna.

Msimu wa mavuno kwa mfugaji ni 
wakati ambao maua ya mimea yame-
pungua na kuanza kutoa ama mbegu 
au matunda, kwa maana ya mwanzo wa 
kiangazi.

Wajibu mmojawapo wa mfugaji, ana-
taja ni kuvuna masega yenye asali ili-
yokomaa kwa kutumia bomba la moshi 
na mavazi ya kinga, wakiwa na vyombo 
safi  wakichuja asali na kuiweka katika 
sehemu sahihi na salama.

Kimsingi, mazao ya nyuki yanajumui-
sha asali, n’ta na gundi, huku ikimpatia 
binadamu kipato, chakula kisichohar-
ibika na tiba na mazao lukuki kunufai-
sha viwanda vya kutengeneza urembo, 
dawa na chakula.

Vilevile, anataja athari zitokanazo na 
uharibifu wa mazingira katika ufugaji 
nyuki ikiwemo kilimo kinachotumia ke-
mikali, kinachosababisha wadudu hao 
kuuawa.

MENEJA KANDA YA ZIWA
Meneja wa Wakala wa Huduma za 

Misitu Kanda ya Ziwa (TFS) Bakari Mo-
hamed, anaeleza majukumu yao ni 
pamoja na kulinda misitu ya asili iliyo-
hifadhiwa kwa miaka mingi, sasa ikiwa 
chini ya uangalizi wa serikali isiharibiwe 
na jamii.

Mohamed anasema, ipo haja ya jamii, 
taasisi binafsi na viongozi wa sekta za 
umma na wanasiasa, kuweka nguvu ya 
pamoja kuhakikisha hifadhi za misitu   
zisitoweke.

‘’Jukumu letu kubwa ni kulinda misitu 
ya asili iliyoachwa tangu enzi za ukoloni, 
kuziendeleza hifadhi za misitu zilizopo, 
ili zisitoweke kutokana na shughuli za 
kibinadamu ambazo ni ukataji miti 
ovyo, uchomaji mkaa, kuchoma moto, 
vikiwemo vyanzo vya maji kuharibiwa,” 
anafafanua.

Meneja huyo anataja kuwepo msitu 
kunarekebisha hali ya hewa kwa kufy-
onza uchafu, ikiwanusuru binadamu 
dhidi ya magonjwa ya ngozi na kansa.

MIKAKATI IKOJE?                     
Meneja huyo anasema mikakati yao 

ni kuendelea kuhifadhi misitu ya asili, 
kupanua maeneo ya uhifadhi wa taifa, 
kuanzisha mashamba ya miti kwa ajili 
ya kukuza uchumi wa nchi, ikiwemo 
kukuza sekta ya ufugaji nyuki kwa kuan-
zisha hifadhi za nyuki.

Anasema katika hilo, wataendelea ku-
toa elimu katika jamii, kuongeza kasi ya 
upandaji miti katika halmashauri zote 
za mikoa ya Kanda ya Ziwa na kubore-
sha mashamba ya misitu inayohifadhi-
wa na serikali.

BIASHARA

Mizinga ya nyuki kwa ajili ya kuzalisha asali, iliyotegwa porini. PICHA: MTANDAO.

 

TANZANIA ni mahali 
pazuri sana pa mtu kui-
shi, kwani ndipo unaweza 
kusikia hoja inaibuliwa 
na kujadiliwa kwa nguvu 
kubwa, na kisha kufa kifo 
cha mende na kusubiri 
kipindi kingine cha mwaka 
kuwadia.

Hivi sasa katika kipindi 
hiki cha mkutano wa Bunge 
la Bajeti, 

ndipo utasikia masuala 
mbalimbali yakijadiliwa 
kwa nguvu kubwa na 
ubishani mkali baina ya 
wabunge na mawaziri, 
yaani wananchi na serikali 
yao.

Lakini, mkutano huu 
utakapomalizika na kila 
mtu kurudi anakosta-
hili kuwa, yote yanakuwa 
kimya na inaibuka hoja ny-
ingine mitandaoni, inayota-
wala mawazo ya Watanza-
nia hawa na kusahau hata 
umasikini wao.

Nimekuwa mmoja wa 
wenye kiherehere cha 
kusikia nini kinajadiliwa 
bungeni na wawakilishi 
wetu na kujibiwa na mawa-
ziri. Yapo yanayovutia na 
kufurahisha, lakini mengine 
ni ukakasi.

Hata hivyo, hunipa kian-
zio cha name kushughuli-
sha akili yangu ambayo 
pengine inaweza isivuke 
mipaka na kubakia kwangu 
na kusaidia kidogo familia 
niliyojitengenezea kwa 
makusudi.

Nimekuwa mara kwa 
mara nikipenda sana kusiki-
liza hoja kuhusu huduma 
za jamii, hususan za elimu 
na afya. Ndiyo sababu 
hupenda sana kumsikiliza 
Mbunge wa Kahama Mjini, 
Jumanne Kishimba, maaru-
fu Profesa.

Mbunge huyo hukaa 
kimya akisikiliza wengine, 
lakini anapopewa fursa ya 
kusimama kuzungumza, 
kila mmoja hujikuta aki-
hoji halmashauri ya kichwa 

Watanzania tulipie 
elimu au matibabu?

TAFAKURI YA MLALAHOI 

chake, kama alisikia vizuri 
na kuamua kuzingatia au la, 
kutokana wa staili ya anacho-
wasilisha.

Mimi huzingatia sana 
maneno yake yanayolenga 
kuangalia mustakabali wa 
elimu nchini, kama inawa-
saidia wanetu katika kujikom-
boa wao na kutukomboa sisi 
wazazi wao, lakini Taifa kwa 
ujumla.

Hatimaye ukimsikiliza 
vizuri Kishimba, utaona elimu 
tunayopeana hapa nchini, 
haina tofauti na kutwanga 
maji kwenye kinu, tunaishia 
kujilowanisha tu wenyewe 
bila kunufaika na chochote.

Hiyo inaonyesha ni jinsi 
gani hatujipangi tukawa na 
dira au mwelekeo unaoe-
leweka utakaotupa tija katika 
elimu tunayopeana, licha ya 
kuwa na mikutano ya Bunge 
kila mwaka.

Hoja yake, ni kwamba 
tunapeleka wanetu shuleni 
wanasoma na kuhitimu, lakini 
hatimaye wanarudi majum-
bani kukaa kama walivyoku-
wa kabla hawajaanza shule. 
Maana yake tunapoteza 
muda kusoma na kusomesha.

Ukitafakari sana na ukaona 
vijana wangapi waliohitimu 
elimu zao na kuoanisha na 
wanachokifanya sasa, huku 
wakubwa wakiwahimiza 
kujiajiri kana kwamba shu-
leni walifundishwa kujiajiri, 
utashangaa.

Hapo ndipo nami nakuja na 

mawazo yangu na kujiuliza 
kama kati ya elimu na afya 
nini kinatakiwa kutolewa 
bure kwa watu, najikuta 
natetea afya iwe bure kuliko 
elimu. Wazo hilo halinifanyi 
kupinga sera ya Dk. John 
Magufuli (alazwe pema) ya 
elimu bila malipo, ingawa 
kuna vijimalipo vinafanywa 
na baadhi ya shule, lakini 
kama hakuna faida hata 
ukisoma bure ukarudi nyum-
bani, ndiyo nini?

Watu husema bila elimu 
huwezi kumpata daktari 
anayekutibu, lakini elimu 
ya leo hii ina maana gani, 
kama hata hao madaktari 
wanamaliza, lakini wakarudi 
mitaani kutafuta ajira na 
kuambiwa jiajirini?

Pia, kama sifa ya kuwa 
mbunge mpaka leo ni kujua 
kusoma na kuandika, kuna 
sababu gani ya mtoto ku-
zeekea shuleni na vyuoni na 
kurudi nyumbani kuungana 
na wazazi wake, kwa kukosa 
mahali pa kwenda kutumikia 
alichosoma?

Ukikosa elimu si rahisi 
kufa, lakini ukikosa huduma 
ya afya ni rahisi kufa. Tuna-
jua wengi wetu ni masikini, 
sasa je tujiulize hicho kipato 
tunachokipata kutokana na 
juhudi binafsi, tukipeleke 
shuleni au hospitalini?

Kwa akili hii ninayotumia 
kuandika hapa, mimi ninge-
pendekeza shuleni tujilipie, 
lakini hospitalini tulipiwe. 
Yaani ile pesa inayotolewa 
kila mwezi shuleni chini ya 
sera ya elimu bila malipo, 
iende hospitalini kwa sera ya 
tiba bila malipo.

Hiyo itafanya watu 
wasiendelee kusumbuliwa 
na maradhi ambayo si rahisi 
mtu kupambana nayo, kuliko 
kupambana na ujinga ambao 
unaweza kuondoka hata kwa 
watu kueleweshana tu hiki 
kibaya na hiki kizuri, na si 
ugonjwa. Kwa sababu naona 
hili la bima ya afya ni kizun-
gumkuti. Alamsiki!

NA JOsePH KulANgwA
Simu: +255 713 410008 

barua pepe:
 jkulangwa@yahoo.com

• Kaulimbiu: Nyuki ni Uchumi, Tuwalinde na Tuhifadhi Mazingira yao

TFS Kanda ya Ziwa: Tuna utajiri huu wa nyuki, 
hii hapa mikakati yetu itakayotuibua kitaifa 

MAADHIMISHO SIKU YA NYUKI DUNIANI

Meneja wa Wakala wa Huduma za Misitu Kanda ya Ziwa (TFS), 
Bakari Mohamed, akiwa ofisini kwake jijini Mwanza.

 Mhifadhi na Msimamizi wa Kitengo cha Ufugaji wa nyuki, kutoka Wakala wa 
Huduma za Misitu Kanda ya Ziwa(TFS), Chrisman Rugundu. PICHA ZOTe: AN-
THONY geRVAs.
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Mtaalamu bingwa wa bahari ahitaji
mageuzi sasa kuwepo utalii fukwe

14

Na Renatha Msungu, 

DODOMA

U
TALII wa fukwe ni 
moja ya maeneo 
muhimu ambayo 
Tanzania bado 

inaelezwa haijawekeza vya kuto-
sha.

Moses Ntilema, ni mwanam-
ichezo wa uokoaji kwenye maji 
na mtaalamu wa shughuli za us-
alama na uokoaji majini ndani 
na nje yaTanzania tangu 2008, 
anaeleza kuguswa na umuhimu 
wa Uchumi wa Buluu kupanuli-
wa katika mustakabali mpana.

Ntilema anasema alianza 
mafunzo yake ya uokoaji majini 
nchini Kigamboni Dar es Salaam, 
kisha akajiendeleza katika nchi 
tofauti, ikiwamo Afrika Kusini

ambako ndiko anakofanya 
mafunzo zaidi ya uokoaji majini.

Ntilema anaieleza Nipashe 
shauku yake kubwa kuona Tanza-
nia inapiga hatua katika michezo 
ya uokoaji majini, pia anaguswa 
na harakati za kuiweka nchi kati-
ka uchumi wa buluu, hasa katika 
eneo la utalii wa fukwe.

Anaioanisha na namna ya ku-
unga mkono jitihada za Rais Sa-
mia Suluhu, kutangaza utalii wa 
nchi kupitia filamu iliyozinduliwa 
hivi karibuni ya kutangaza utalii, 
Royal Tour. 

UCHUMI BULUU ULIVYO
Ntilema anabainisha kuwa, 

uchumi wa buluu umegawanyi-
ka katika vipengele muhimu 14, 
ikiwa ni uvuvi, uhifadhi viumbe 
bahari, viwanda vya samaki, 
uundaji wa meli, bandari.

Mengine anayaorodhesha 
kuwa ni nishati ndani ya bahari, 
usafirishaji majini, utalii majini, 
majisafi, utunzaji mazingira, ni-
shati ya upepo, nishati mawimbi 
maji, nishati ya kibaiolojia, na 
kilimo cha majini.

Anafafanua, ili uchumi huo wa 
buluu uweze kukamilika nchini 
na kuwa wenye faida endel-
evu, unahitaji mambo muhimu 
anayoyataja kuwa ni taaluma au 
wataalamu wa kutosha hasa ku-
toka nchi husika, pia miundom-
binu.

Mtaalamu huyo, pia anataja 
mengine ni; usalama na utulivu 
baharini; utunzaji na ulindaji 
mazingira; mipango thabiti ya 

baharini; ulinzi wa bahari; uku-
sanyaji wa taarifa; usawa katika 
matumizi ya bandari; na usawa wa 
shughuli za uvuvi.

“Nchi za kwanza kupata na ku-
faidika na uchumi wa buluu duni-
ani ni nchi za Bara la Ulaya kama 
Hispania, Ujerumani, Italia, Ufar-
ansa, Ureno na

Uholanzi, Afrika nchi ya kwanza 
kunufaika na uchumi wa buluu 
kwa kiwango cha juu, ni Misri hasa 
katika ule mradi wao wa Mlango 
Bahari wa Suez Mpya (New Seuz 
Canal) wa mwaka 1869 uliokuwa  
njia kuu ya pili ya dunia ya mlango 
bandari,” anafafanua.

Anasema, mataifa makubwa 
kama Marekani, China, Australia 
na Japan, yamekuwa yakiongeza 
juhudi kufaidika na uchumi wa 
buluu, sambamba na nyinginezo; 
Indonesia na Singapore.

Mnamo mwaka 2016, inalaezwa 
iliweza kutengeneza ajira zaidi 
ya milioni nne duniani kote, His-

pania peke yake ikizalisha ajira 
700,000, kufuatiwa na Ujerumani 
na Uingereza, zenye jumla ya ajira 
400,000 hasa kupitia nishati ya 
umeme.

UZOEFU KIMATAIFA
Ntilema anasema, Zanzibar kwa 

sasa ni miongoni mwa visiwa bora 
vyenye vivutio vingi duniani hasa 
kwa utalii wa baharini na fukwe 
zake.

Akiwa na uzoefu kazi ya msi-
mamizi wa fukwe katika nchi to-
fauti ndani duniani, anasisitiza 
kuwa amejifunza mengi, akipan-
yooshea kidole Zanzibar kuwa 
na maeneo inayoweza kuyafanya  
utalii fukwe pasipo kutegemea 
wawekezaji wageni, ambao wengi 
vipaumbele vyao ni faida  kwanza. 

Ntilema anarejea sehemu ya 
taaluma yake kwenye utalii wa 
majini ma mahsusi, uboreshaji 
fukwe za bahari na vivutio vyake, 
nchi nyingi kubwa duniani zilian-

za kusimamia fukwe zao miaka ya 
nyuma

akitoa mfano wa Australia ili-
yoanzia mwaka 1907, huku barani 
Afrika, Afrika Kusini ikaanza mwa-
ka 2013.

NINI KIFANYIKE Z’BAR?
Hapo akiwa mtaalamu ametoa 

rai kwa Serikali ya Mapinduzi 
Zanzibar, kulipa kipaumbele su-
ala hilo kwani uchumi wa buluu, 
hutegemea sana suala la usalama 
majini, ambako kunawavutia 
watalii na wawekezaji wengi.

“Kutokana na tafiti zangu za 
uchumi wa buluu duniani, mfano 
mwingine wa kuigwa ni kutoka 
nchi au kisiwa cha Grenade, St. 
Vincent, Maldives na Costa Rica.

“Grenade, nchi isiyokuwa na 
majeshi kama mataifa mengine…il-
iwekezwa katika kuboresha fukwe 
kama kitovu cha utalii, kuboresha 
huduma za afya na elimu. 

“Nimeshuhudia kwa macho 

Sehemu ya ufukwe wa Zanzibar, ambao unatajwa una sifa ya kutumiwa kwa utalii wa ufukwe na 
kuwa chanzo kikubwa cha mapato. PICHA: MTANDAO

UCHUMI yangu namna gani nchi nyingine 
huingiza mapato makubwa kupi-
tia utalii wa fukwe ambao kwa 
Afrika pekee nchi

kama Afrika Kusini, Misri 
na Morocco, utalii wa fukwe 
umechangia kwa kiasi kikubwa 
na kuzifanya nchi hizo kuwa na 
kiwango kikubwa barani Afrika, 
kwa kuingiza watalii zaidi ya 
milioni 11 kila mwaka,” anaeleza 
Ntilema.

Anasisitiza kuwa, uwekezaji 
wa fukwe unaweza kufanywa na 
Serikali ya Mapiduzi Zanzibar 
kwa gharama nafuu, yenye faida 
kubwa, hasa kwa kuwatumia 
wataalamu wa ndani, kwani wao 
uwezo wa kufahamu undani 
zaidi, jiografia ya nchi na changa-
moto zake.

“Zanzibar ina fursa ya kuwa na 
fukwe yenye hadhi ya kimataifa 
yaani ‘Blue flag Beach’ ambayo 
itakuwa ya kwanza ndani ya 
Afrika Mashariki,” anasema na 
kufafanua, itaongeza ushindani 
zaidi wa uchumi wa buluu na 
mataifa mengine ya jirani.

Ntilema aliyebobea kimataifa, 
anarejea nchi na visiwa vya Mal-
dives na Seychelles, zimepiga 
hatua kubwa kwa kutoa huduma 
bora za kijamii, kwa kutegemea 
pato litokanalo na uchumi wa bu-
luu kupitia fukwe zake baharini.

Pia, anasema mataifa makub-
wa yamekuwa yakiwatumia sana 
wadau na wataalamu wao wa 
ndani wa usalama na uokoaji 
majini katika kuboresha utalii wa 
fukwe, hivyo Zanzibar inaweza 
kupata watalii wengi zaidi katika

kipindi kilichopo cha migogoro 
kimataifa na mabadiliko ya tabi-
anchi, nyakati za joto watalii 
hupenda sana kwenda kwenye 
fukwe za bahari hasa visiwani.

NTILEMA NI NANI?
Kwa vipindi viwili amekuwa 

Mtanzania wa kwanza kusima-
mia mashindano makubwa ya 
mchezo maarufu duniani ndani 
ya mji mdogo wa Port Elizabeth,  
Afrika Kusini akishuhudia wa-
shiriki 2,800 na wageni zaidi ya 
5,000 katika mashindano hayo 
ya  duniani.

“Na moja ya sifa kuu ya kuwa 
mwenyeji wa mashindano hayo 
ni kuwa na fukwe nzuri, miun-
dombinu bora na usalama majini 
hivyo, anaamini kabisa moja ya 
ndoto yake ni kuona Zanzibar 
inakuwa wenyeji wa mashindano

hayo miaka michache ijayo in-
aweza kutimia,” anasema.

Sasa Ntilema anakusudia kui-
tumia vema taasisi yake mpya ya 
Tanzania Lifeguarding Center ka-
tika kutoa mchango kwa serikali 
ya Zanzibar, katika kuleta mab-
adiliko makubwa ya uchumi wa 
buluu kupitia utalii wa fukwe.

Pia, anasema alishiriki pia kati-
kaa uokoaji pale ilipozama

meli ndogo ya Spice Islander 
mnamo Oktoba 10 mwaka 2011 
na Mv Skagit mnamo Julai 18 2012 
kisiwani Chumbi Zanzibar, akiwa 
mwakilishi kutoka chama cha 
skauti.

MOSES NTILEMA:

• Ni mwendelezo wa Uchumi Buluu
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Wabunifu waipongeza 
serikali kuwapa fursa

Na Renatha Msungu, DODOMA

WAZIRI wa Afya, Ummy Mwal-
imu, ameziagiza halmashauri na 
mikoa nchini, kuhakikisha fedha 
zilizotolewa kwa ajili ya kampeni 
ya ugonjwa wa polio zinatumika 
kwa matumizi sahihi huku aki-
sisitiza elimu itolewe kwa jamii ili 
kuepuka upotoshaji wa chanjo ya 
ugonjwa huo.

Mwalimu alisema hayo jana jijini 
Dodoma wakati wa uzinduzi wa 
kampeni ya kitaifa ya utoaji chanjo 
ya ugonjwa wa polio kwa watoto 
kuanzia mwaka sifuri hadi mitano.

Waziri huyo alisema hakuna 
sababu ya halmashauri hizo 
kubadilisha matumizi ya fedha 
hizo kinachotakiwa zielekezwe 

katika utoaji chanjo ili kusaidia 
kuwakinga watoto na ugonjwa wa 
polio. Alifafanua kuwa ugonjwa wa 
polio hauna tiba, lakini kinga ipo 
hivyo wazazi na walezi wanapas-
wa kuwapeleka watoto kwa ajili 
ya kupata chanjo hiyo ambayo in-
amsaidia mtoto kutopata akiwa na 
umri chini ya miaka mitano.

“Baada ya uzinduzi huu naomba 
mkatekeleze majukumu ya utoaji 
chanjo katika zahanati, vituo vya 
afya, kwa njia tembezi, mkoba 
pamoja na kupita nyumba kwa ny-
umba,” alisema Mwalimu.

Akizungumzia utoaji elimu kwa 
jamii, aliwataka viongozi katika 
halmashauri mbalimbali kutoa 
elimu kwa jamii ili kuepusha upo-
toshaji chanjo ya polio na nyingine 

zinaleta madhara kwa watoto.
“Nawaomba Mkurugenzi wa 

Afya TAMISEMI katika hili la elimu 
mkasimamie, hakikisheni we-
nyeviti wa vijiji pamoja na viongozi 
wa serikali za mitaa wanatoa elimu 
kwa wananchi ya upataji chanjo 
badala ya kupotoshana,” alisema 
Mwalimu.

Kadhalika, alisema baada ya 
uzinduzi huo wanatarajia kutoa 
chanjo katika mikoa 21 ya Tanzania 
na wanatarajia kuwachanja watoto 
10,295,316 ambao wanalengwa ku-
chanjwa katika zoezi hilo.

“Zoezi la utoaji chanjo hiyo 
litakuwa la siku nne kwa nchi nzi-
ma na huduma zitatolewa katika 
vituo vya kutoa huduma za afya, 
ikiwamo zahanati, vituo vya afya, 

hospitali lakini kutokana na kufa-
hamu wazazi wanashughuli zao 
hivyo zoezi hilo litafanyika kwa 
njia tembezi na mkoba ikiwamo 
kuwafuata maeneo watoto walipo 
ili kuwakinga,” alisema Mwalimu.

Alisema zoezi hilo pia linafanyi-
ka visiwani Zanzibar na wanalenga 
kuchanja watoto 281,489 na jumla 
bara na visiwani wanatarajia ku-
chanja watoto 10,500,000, na ku-
wataka wazazi viongozi wa serikali 
za mitaa na vitongozi kutoa ush-
irikiano ili watoto wapate chanjo.

Alitoa wito kwa wananchi ku-
chukua tahadhari ya ugonjwa wa 
polio kwa kuwapeleka watoto ku-
pata chanjo ya ugonjwa huo nchi 
nzima pamoja na magonjwa men-
gine. Alisema serikali itaendelea 

kuchukua hatua zote stahiki dhidi 
ya ugonjwa huo, ikiwamo kufanya 
tathmini ya hatari ya ugonjwa wa 
polio katika mikoa yote ya Tanza-
nia Bara na visiwani ikiwamo kui-
marisha utoaji chanjo kwa watoto 
wote wanaohisiwa kuwa na dalili 
za ugonjwa huo.

Aliwataka wataalamu wa afya 
kuimarisha huduma za utoaji wa 
chanjo kwa kipindi chote cha 
kampeni na baada ya kwamba 
serikali haijasimamisha utoaji wa 
chanjo nyingine kwa sababu wa-
toto bado wanazaliwa.

Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, An-
tony Mtaka, alisema wamepokea 
dozi 551,209 na wanatarajia ku-
wafikia watoto 479,156 katika hal-
mashauri zote nane.

Ummy aagiza fedha za polio zitumike sahihi

Na Paul Mabeja, DODOMA

W
ABUNIFU nchini 
w a m e i p o n ge z a 
serikali kwa ku-
weka mazingira 

wezeshi ya kuonyesha bunifu 
zao mbalimbali kupitia mao-
nyesho ya Sayansi, Teknolojia 
na Ubunifu (MAKISATU).

Mbunifu wa kifaa cha kupima 
kiasi cha gesi kwenye mitungi 
(CLICK GAS) Joshua Joasi, ali-
bainisha hayo jana alipokuwa 
akizungumza na waandishi wa 
habari katika maonyesho hayo 
yanayofanyika jijini hapo kwa 
muda wa wiki moja.

Alisema wanaishukuru seri-
kali kwa kuwezesha maonye-
sho hayo ambayo yanawezesha 
wabunifu kuleta bunifu zao 
mbalimbali na kuzitangaza ili 
kuwawezesha kulifikia soko.

Akizungumzia kuhusu 
ubunifu wake alisema kifaa 

alichobuni kina uwezo wa 
kupima kiasi cha gesi kilichoko 
kwenye mtungi ili kumwezesha 
mtumiaji kujua ujazo sahihi.

“Kifaa hichi pia kinamwez-
esha mtumiaji kujua kiasi 
kilichobaki kwenye mtungi ili 
kuondokana na tatizo la gesi 
kukatika bila mtumiaji kuwa na 
taarifa hivyo kupitia kifaa hicho 
mtumiaji atajua gesi yake inai-
sha lini na kiasi gani kimebaki.

“Pia kifaa hichi kina mfumo 
ambao unaweza kumuungani-
sha mtumiaji gesi na msamba-
zaji ili mara gesi inapoisha kuna 
kitufe mtumiaji anabonyeza 
ambacho kinatuma taarifa kwa 
msambazaji kuonyesha aina 
ya mtungi, kiasi, eneo la mteja 
ili aweze kupelekewa huduma 
hiyo,” alisema Joasi.

Serikali imetenga shilin-
gi bilioni moja kwa ajili ya 
mashindano ya kitaifa ya Say-
ansi, Teknolojia na Ubunifu 

(MAKISATU), huku wabunifu 
zaidi ya 480 wakisajisajiliwa 
kwa ajili ya kushiriki mashinda-
no hayo.

Waziri wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Prof. Aldof Mkenda, 
alisema mashindano hayo ki-
taifa yamepangwa kufanyika 
jijini Dodoma kuanzia Mei 15 
hadi 20, mwaka huu kwa kush-
irikisha wabunifu kutoka sehe-
mu mbalimbali.

Alisema mashindano hayo ni 
sehemu ya mikakati ya serikali 
ya awamu ya sita ya kuongeza 
hamasa ya matumizi ya sayan-
si, teknolojia na ubunifu kama 
nyenzo ya kutatua kero za kiu-
chumi na kijamii.

“Mashindano haya ni 
muhimu sana ndio maana 
serikali imetenga fedha kwa 
ajili ya kuendeleza mashinda-
no hayo katika Wiki ya Ubunifu 
iliyoandaliwa kwa kushirikiana 
na programu ya FUNGUO ya 

UNDP inatarajiwa kufanyika 
katika mikoa 17 nchini ambayo 
ni Dar es Salaam, Mbeya, Aru-
sha, Iringa, Mwanza, Zanzibar, 
Tanga, Kilimanjaro, Morogoro, 
Njombe, Kagera, Mtwara, Kigo-
ma, Mara na Ruvuma.

Aidha, Prof. Mkenda alisema, 
kupitia MAKISATU ya mwaka 
2019, 2020 na 2021, wizara im-
efanikiwa kuibua na kutambua 
wabunifu wachanga 1,785 na 
kupitia wabunifu hao, bunifu 
466 zilikidhi vigezo na zimet-
ambuliwa na kuhakikiwa.

“Kati ya hizo bunifu mahiri 
200 tayari zinaendelezwa na 
serikali ili kufikia hatua ya kubi-
asharishwa na kati ya bunifu 
zinazoendelezwa na serikali, 
26 zimeshafikia hatua ya kubi-
asharishwa, huku 95 zikiwa 
katika hatua ya sampuli kifani 
na nyingine zipo katika hatua 
za awali za kuandaa sampuli 
kifani,” alisema.

Serikali 
yapania kuibua 
wabunifu vijijini
Na Renatha Msungu, DODOMA

WAZIRI wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Prof. Adolf Mkenda, 
amesema serikali itajikita zaidi 
kufika maeneo ya vijijini kuibua 
wabunifu watakaoleta bunifu 
zenye tija katika kutatua vikwa-
zo vya kilimo.

Prof. Mkenda alibainisha hayo 
jana jijini hapa wakati akifungua 
mdahalo ulioandaliwa na Tume 
ya Taifa ya Sayansi na Teknolo-
jia (COSTECH) katika wiki ya 
ubunifu inayoenda sambamba 
na mashindano ya taifa ya 
ubunifu nchini (MAKISATU).

Prof. Mkenda alisema kuna 
wabunifu mbalimbali wasioju-
likana mitaani na lengo la seri-
kali ni kutangaza na kuwaibua 
wabunifu hao kutoka maeneo 
ya vijijini ikiwamo shule ili 
kuleta ufanisi wa ubunifu hapa 
nchini. “Serikali haiwezi kuwa-
telekeza wabunifu, bali inafanya 
jitihada ya kuendeleza bunifu 
zinaibuliwa ili wasonge mbele,” 
alisema Prof. Mkenda.

Alisema wabunifu wenye 
vipaji wanapaswa kujitokeza 
ili kuonyesha kazi zao ambazo 
zitagawa kazi na baadaye zi-
taendelezwa kupitia hatua 
mbalimbali.

Aidha, Prof. Mkenda alisema 
sio kila ubunifu unahitaji fedha 
na kutoa wito kwa wabunifu ku-
tangaza bunifu zao ili waweze 
kutambuliwa na bunifu zinazo-
hitaji fedha serikali itaendelea 
kusaidia wabunifu ili kuinua 
bunifu zao.

Alisema ni muhimu kuende-
leza wabunifu kwasababu dunia 
inabadilika na ubunifu unafany-
wa na watu wa rika mbalimbali 
ikiwamo watoto.

Awali, Mkurugenzi wa Tume 
ya Taifa ya Sayansi na Teknolo-
jia (COSTECH), Dk. Amosi Nungu, 
alisema wiki ya ubunifu ni 
sehemu muhimu kwa kuende-
lea kuchagiza ubunifu wenye 
tija katika maendeleo ya nchi, 
pia inatoa nafasi kubwa kwa 
wabunifu kuendelea kujuana 
katika kupanua bunifu wana-
zozifanya.

Alisema walichogundua ubuni-
fu mwingi uko mtaani unahitaji 
kuibuliwa.

Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia (COSTECH), Dk. Amos Nungu, akizungumza na wabunifu 
kuhusu umuhimu wa bunifu zao kutambuliwa na serikali, katika Wiki ya Ubunifu inayoenda sambamba na mashindano ya 
kitaifa ya Sayansi, Teknolojia na Ubunifu (MAKISATU), jijini Dodoma juzi. PICHA: RENATHA MSUNGU
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HABARI MBEYA

Wakulima wa kahawa 
wawezeshwa miche
Na Grace Mwakalinga, MBEYA

K
ATIKA kuhakikisha wakulima 
wa kahawa Nyanda za juu kusi-
ni Kanda ya Mbeya,  wanapata 
mbegu za uhakika   na zenye 

ubora, Taasisi ya Utafiti wa zao hilo Tan-
zania (TaCri) imepanga kuzalisha miche 
20,000 kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya 
wakulima.

Kwa mujibu wa Meneja wa Utafiti zao 
la Kahawa  Tanzania wa TaCri  Nyanda 
za Juu Kusini Kanda ya Mbeya, Dismas 
Pangalasi,    uzalishaji wa miche hiyo 
utaanza katika msimu wa kilimo wa 
mwaka 2022/2022.

Alisema  licha ya serikali kuagiza taasi-
si hiyo kuzalisha miche ya mbegu 20000  
kwa msimu ujao wa kilimo lakini wao 
pia wameweka malengo yao ili kuhakiki-
sha wakulima wanapewa mbinu bora za 
kuongeza uzalishaji.

Alisema miongoni mwa mambo wali-
yofanikiwa ni pamoja na kugundua aina 
bora 19  za kahawa aina ya Rabika  zenye 
ukinzani na magonjwa  ikiwamo ya kutu 
katika mimea ya majani.

Alisema aina hizo za mbegu zikiwamo 
na teknolojia za kutumia kwenye kilimo 
zimewasaidia wakulima kupata mavuno 

mengi   na kuwasaidia kujikwamua kiu-
chumi.

Aliongeza kuwa   kwa mwaka   2020 
/2021 walizalisha miche milioni tatu  na 
kuweza kuzisambaza kwa wakulima li-
cha ya kuwa mahitaji yalikuwa ni miche 
takribani milioni 18 kwenye Kanda ya 
Mbeya hali inayoonesha uhitaji wa miche 
hiyo kuwa mkubwa.

Alidai kuwa  jumla ya wakulima 77,000 
wanalima zao hilo huku hekta   58,500 
zikilimwa na kuzalisha wastani wa tani 
18,000 hadi 19,000 kwa mwaka katika 
kanda ya Mbeya.

Aidha alisema miongoni mwa mipango 
katika kukuza sekta ya kilimo cha kahawa 
nchini taasisi hiyo imepanga kuzalisha 
miche tani 30,000 katika kipindi cha 
miaka mitano ijayo kwa kuzingatia ubora 
na uwezo wa mkulima kupata mavuno 
mengi. Licha ya uzalishaji wa miche  hiyo 
pia watahakikisha  wanazingatia  uwezo 
wa kukinzana na magonjwa mbalimbali 
ambayo yanashambulia mimea ya zao 
hilo la kahawa.

“Licha ya mikakati ya taasisi hii, kuwa-
saidia wakulima lakini bado tunakabiliwa 
na mahitaji makubwa  ya miche ya kisasa 
kwa wakulima ukilinganisha na uzalishaji 
wenyewe  ambapo kwa sasa ni tani mil-

ioni tatu na mahitaji yakiwa ni milioni 18 
kwa Kanda ya Mbeya,” alisema Pangalasi.

Aidha  kuna tatizo la baadhi ya wakuli-
ma na   wadau kutokujua umuhimu wa 
kufanya utafiti wa afya ya udongo licha 
ya kupeleka miche kwa wakulima hivyo 
kuchangia mavuno kutokuwa bora na 
mengi.

Kutokana na hali hiyo, alitoa hamasa 
wakulima pamoja na wadau wengine wa-
naohusika na mnyororo wa thamani wa 
zao la kahawa kuhamasishana kupima 
afya ya udongo  ili kujua mbegu gani ina-
paswa kutumika katika kulingana na kila 
eneo.

Kwa upande wake, Meneja wa Shirika 
lisilokuwa la kiserikali la Cafe Africa Tan-
zania, Dafrosa Sanga alisema miongoni 
mwa majukumu ya shirika hilo ni kuwa-
hamasisha wakulima upandaji wa miche 
bora ya kahawa ili kupata mavuno mengi.

Alisema katika jukwaa la wakulima 
pamoja na wadau wanaohusika kwenye 
mnyororo wa thamani wa zao la kahawa,  
kunatoa fursa ya kujadili kwa pamoja 
namna ambayo itasaidia kukidhi mahi-
taji ya miche kwa wakulima ili waongeze 
uzalishaji na kulima mimea ambayo 
itatoa mavuno bora ambayo yatakidhi 
mahitaji ya soko la ndani na nje ya nchi.

Wahujumu wa miundombinu Bonde Ziwa Rukwa kukiona
Na Grace Mwakalinga, 
MBEYA

NAIBU Katibu Mkuu wa  Wiz-
ara ya Maji, Dk. Nadhifa Ke-
mikimba, amewaagiza viongozi 
wa Bonde la Maji la Ziwa Rukwa, 
kuwachukulia hatua za kisheria 
wale wote watakaobainika kuiba 
miundombinu   iliyojengwa ka-
tika bonde ili iwe fundisho kwa 
watu wengine.

Dk. Kemikimba alifikia uamuzi 
huo baada ya kupokea taarifa 
juu ya wimbi la wizi wa bakodi   
zilizojengwa kwenye mito   am-
bayo inapeleka maji kwenye ziwa 

Rukwa.
Alisema   serikali ilitoa fedha 

kwa ajili ya kujenga bakodi hizo 
kwa lengo la kuweka mipaka 
kwenye mito na ziwa ili kuzuia 
shughuli za  kibinadamu zisiend-
elee ndani ya maeneo hayo.

“Nimesikia hapa baadhi yenu 
mnalalamika kwamba kuna wizi 
wa bakodi unaofanywa na baadhi 
ya wananchi ambao tunawaita 
wahujumu uchumi, natoa agizo 
wote wakamatwe kwa sababu 
mnawafahamu   lakini mnaen-
delea kuwalea,” alisema Dk. Ke-
mikimba.

Aidha Dk. Kemikimba alizikum-

busha jumuiya za watumia maji 
kuhakikisha wanaendelea kuwa 
mabalozi wazuri katika utun-
zaji wa miundombinu ya maji ili 
kulinda usalama wa mimea, vi-
umbe hai vilivyoko ndani ya vy-
anzo vya maji ambavyo vinapele-
ka maji ndani ya Ziwa Rukwa.

Alisema kuna suala la shughuli 
za kibinadamu kama vile uchim-
baji wa madini  katika Wilaya ya 
Chunya na Wilaya ya Songwe, 
hivyo ni muhimu vyanzo vya 
maji kuzunguka shughuli hizo 
vikatunzwa ili kulinda afya za wa-
tumiaji maji.

Aliwaomba wamiliki wa 

machimbo  na wachimbaji ku-
toharibu vyanzo vya maji licha 
ya shughuli hizo   kuhitaji maji 
mengi  katika kuzalisha dhahabu 
lakini ni muhimu wakazingatia 
suala la utunzaji mazingira iki-
wamo vyanzo vya maji.

“Hatuwezi tukazuia shughuli 
za kibinadamu kufanyika kwa 
sababu tunaishi kwa kutege-
meana jambo la muhimu ni nyie 
wataalam kuangalia namna bora 
mtaweza kuwadhibiti wale wote 
ambao wataingia kwenye vy-
anzo vya maji, hili ndio jambo la 
msingi lakini mtoe elimu kwanza 
kabla ya kuanza kuwafukuza ni 

muhimu ili wajue itasaidia,” alise-
ma Dk.Kemikimba.

Mhandisi wa Umwagiliaji, 
Mkoa wa Rukwa, Lucas Athanas 
alisema   wanaendelea na jitiha-
da mbalimbali za kukabiliana na 
mabadiliko ya tabia nchi ikiwamo 
kuanzisha skimu mbalimbali 
za umwagiliaji kwenye mazao  
kama vile mpunga na mahindi ili 
kuzuia uvamizi kwenye vyanzo 
vya maji.

Alisema hadi sasa zaidi ya 
skimu tano zinajengwa kwa lengo 
la kukabiliana  na tatizo la wakuli-
ma kuvamia vyanzo vya maji kwa 
ajili ya shughuli za kilimo.

Athari za  
mabadiliko 
tabianchi  
zaleta shida
Na Grace Mwakalinga, MBEYA

MABADILIKO ya tabianchi  yam-
etajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa 
kupungua kwa chakula na wadudu 
wachavushaji ambao ni muhimu ku-
changia uzalishaji wa mazao pamoja 
na kuboresha afya ya mazingira.
Kauli hiyo ilitolewa juzi na Mkuu wa 

Idara ya Utafiti na Machapisho wa 
Chuo  Kikuu cha Sayansi na Teknolo-
jia Mbeya (MUST), Dk. Fredrick Ojija 
wakati wa uwasilishwaji wa tafiti 
anazofanya katika Chuo hicho kwa 
wananchi na wanafunzi wa Shule 
ya Sekondari ya Stela Farm iliyopo 
Iwambi jijini Mbeya.
Dk. Ojija alisema  kuwa wadudu 

wachavushaji ni muhimu  kwa ajili 
ya afya ya udongo na urutubishaji 
wa mazao lakini  kuna idadi kubwa 
ya wananchi ambao hawafahamu 
umuhimu huo hivyo kupata mavuno 
hafifu. “Chuo chetu tumekuwa tuki-
fanya tafiti mbalimbali lengo ni  ku-
saidia  wananchi hususani wakulima 
kulima kwa tija na kuvuna mazao 
mengi. Hivi karibuni tumeshuhudia 
mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo 
yanaweza kusababisha madhara 
makubwa ya kupungua kwa chakula 
pamoja na kupungua kwa wadudu 
wachavushaji ambao ni muhimu kwa 
sababu huchangia katika uzalishaji 
mazao ya chakula,” alisema Dk. Ojija.
Aidha alibainisha kuwa  Chuo  

kimekuwa kikitoa fedha kwa watafiti 
wake ili wafanye tafiti kwa lengo la 
kusaidia jamii na kutoa elimu kwa 
wanafunzi, pia kuongeza uelewa kwa 
wananchi juu ya wadudu wacha-
vushaji.
 Aidha Mhadhiri huyo amesema  

kuwa kwa sababu wananchi hawajui 
namna ya kuwahifadhi wadudu hao 
wameandaa utaratibu wa kuwafikia 
wananchi kuwapatia elimu  kupi-
tia  mradi huo   kuhusu umuhimu wa 
kutunza mazingira. 
 Mkuu wa Idara ya Sayansi Asilia, 

Dk. Eliezer Mwakalapa alisema chuo 
hicho kimekuwa kikiwasaidia ku-
fanya tafiti mbalimbali ambazo zina-
wasaidia kukabiliana na mabadiliko 
ya tabianchi.

Naibu Katibu Mkuu 
wa Wizara ya Maji, 
Dk. Nadhifa Ke-
mikimba, akionyesha 
kitabu kilichoainisha 
mpango jumuishi wa 
usimamizi na uende-
lezaji wa rasilimali 
za maji Bonde la 
Ziwa Rukwa, iliyoan-
daliwa mwaka 2020 
kwa lengo la ku-
tunza na kuendeleza 
rasilimali mbalimbali 
zinazopatikana kwe-
nye ziwa hilo kwa 
wadau, wataalamu 
na wasimamizi wa 
jumuiya za watumia 
maji kutoka Mikoa 
ya Mbeya,  Songwe, 
Rukwa na Katavi,  
wakati wa jukwaa la 
wadau wa Bodi ya 
Maji Bonde la Ziwa 
Rukwa, jijini Mbeya 
juzi. PICHA: GRACE 
MWAKALINGA
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Rais Samia apongezwa 
kuitangaza nchi kimataifa
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
AJUMBE wa 
Baraza la Wawak-
ilishi wamem-
pongeza Rais 

Samia Suluhu Hassan kwa kui-
tangaza Tanzania katika utalii 
kupitia filamu ya Royal Tour 
hatua ambayo wamesema 
itaimarisha na kukuza sekta 
hiyo.  

Wakichangia makadirio ya 
mapato na matumizi ya Wiz-
ara ya Utalii na Mambo ya 
Kale, wawakilishi hao walisema 
hatua hiyo ni ya kujivunia na 
itaifanya Tanzania kupata ma-

fanikio makubwa kupitia utalii.
Mwakilishi wa Bububu, Hus-

sein Ibrahim Makungu, alisema 
Rais Samia anastahili kuponge-
zwa kutokana na kuwa Rais wa 
kwanza kushiriki katika filamu 
kutangaza vivutio vya Tanza-
nia.

Alisema matarajio makubwa 
kwa wananchi wa Tanzania ni 
kupokea idadi kubwa ya watalii 
watakaotembelea nchini kuto-
kana na matokeo ya filamu hiyo 
ambayo imefungua milango ya 
fursa za uwekezaji.

“Nachukuwa nafasi hii kum-
pongeza kwa dhati Rais Samia 
Suluhu Hassan kwa kazi kubwa 
ya kutangaza utalii wa Tanza-

nia kwa kushiriki katika filamu 
ya Royal Tour ambayo imefun-
gua fursa za utalii duniani,” 
alisema.

Mwakilishi wa Viti Maalumu 
mkoa wa Kaskazini Pemba, 
Bihindi Hamad, alimpongeza 
Rais Samia kwa kushirikiana na 
Rais wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, kutumia fursa ya 
kuvitangaza vivutio vya utalii 
katika ramani ya kimataifa.

“Mheshimiwa Spika, Rais 
Samia Suluhu Hassan ameo-
nyesha njia kufungua milango 
ya fursa ya utalii nchini. La-
kini serikali nayo inatakiwa 
kuchukua juhudi za kujenga 
mazingira mazuri kwa kuimari-

sha miundombinu ya barabara 
zitakazowafikisha katika mae-
neo hayo,” alisema.

 Mwakilishi wa Ziwani, Sulei-
man Makame, alieleza kufura-
hishwa na filamu ya Royal Tour 
kwa kazi kubwa ya kutangaza 
vivutio vya utalii ikiwamo 
kulinda utamaduni wa wa-
nanchi wa Zanzibar pamoja na 
mila na silka zake.

“Filamu ya Royal Tour 
nimeiona mwenyewe ambayo 
imetangaza kwa kiwango ki-
kubwa utamaduni wa watu wa 
Zanzibar wenye kulinda mila 
na silka pamoja na vivutio vya 
kale vya miji ya kihistoria,” 
alisema. 

Mwakilishi wa Viti Maalum, Salha Muhammed Mwinjuma, akichangia hoja katika kikao cha Baraza la Wawakilishi, 
Chukwani Zanzibar jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN 

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

WIZARA ya Elimu na Mafun-
zo ya Amali imesema imefani-
kiwa kuwarudisha shuleni 
wanafunzi 11,735 waliotoroka 
na kujiingiza katika ajira.
Naibu Waziri wa wizara 

hiyo, Ali Abdulgulam Hussein, 
wakati akitoa ufafanuzi kuhu-
su hatua za utekelezaji wa 
mradi wa kuwarudisha shu-
leni wanafunzi waliotoroka.
Alisema mradi huo una-

fadhiliwa na Shirika la Ki-
mataifa la Qatar kwa kush-
irikiana na Wizara ya Elimu 
na Mafunzo ya Amali na ume-
pata mafanikio makubwa ka-
tika kipindi cha miaka miwili 
cha utekelezaji wake.
Watoto wenye umri wa 

miaka saba  hadi 14, alisema  
wamerudishwa shuleni baada 
ya ushirikiano mzuri kati ya 
viongozi wa shehia, wazazi na 
kamati za shule.
Alisema kwa upande wa Un-

guja, wanafunzi 3,073 wamer-
udishwa na kuanza masomo 
yao, wakati kwa Pemba ni 
watoto 6,662.
 Naibu Waziri alisema wa-

nafunzi wengi wanatoroka 
shule na kujiingiza katika ajira 
ngumu zikiwamo za kuvua 
baharini na kugonga kokoto, 
hivyo kuhatarisha maisha 
yao.
“Wizara ya Elimu na 

Mafunzo ya Amali inaen-
delea kutekeleza mradi wa 
kuwarudisha shuleni watoto 
waliotoroka na kujiingiza ka-
tika ajira mbaya zinazohatari-
sha maisha yao. Ili kufaniki-
sha hili, tunawaomba wazazi 
kutoa ushirikiano,” alisema.
Maeneo ya ukanda wa fukwe 

za bahari unatajwa kuongoza 
kwa watoto kutoroka shule na 
kujiingiza katika ajira ngumu 
ikiwamo kutembeza watalii 
pamoja na kuvua baharini.

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

SERIKALI ya Mapinduzi ya 
Zanzibar imesema maeneo 
huru ya kiuchumi na uwekezaji 
yaliyoko Micheweni Pemba na 
Fumba Wilaya ya Mjini Unguja 
hayajatelekezwa.

Badala yake imesema inaen-
delea na mikakati ya kuwatafuta 
wawekezaji kuwekeza pamoja na 
kuweka miundombinu ikiwamo 
ujenzi wa barabara.

Waziri wa Biashara na Maen-

deleo ya Viwanda, Omar Said 
Shaaban, alisema hayo jana 
wakati akijibu hoja za wajumbe 
wa Baraza la Wawakilishi wali-
ochangia makadirio ya mapato 
na matumizi ya wizara hiyo kwa 
mwaka wa fedha 2022/23 katika 
kikao cha baraza hilo.

Alisema mikakati ya serikali ni 
kuhamasisha wawekezaji zaidi 
kuwekeza katika ujenzi wa vi-
wanda vya aina mbalimbali am-
bavyo vitasaidia kuzalisha ajira 
kwa wananchi.

Waziri Omar alisema maeneo 

huru ya kiuchumi yalianzishwa 
katika mwaka 1992 ambayo lengo 
lake kuwavutia wawekezaji ku-
tumia fursa za kuwekeza katika 
miradi ya viwanda kwa uzalishaji 
na kusafirisha nje ya nchi.Alisema 
maeneo huru ya Fumba yanaen-
delea kutumiwa na wawekezaji 
mbalimbali Unguja na Pemba na 
kwamba iko miradi inayotekele-
zwa ikiwamo uwekezaji wa ki-
wanda cha maziwa na vinywaji.

“Mheshimiwa Spika maeneo 
huru ya Fumba yanaendelea ku-
tumika vizuri katika uwekezaji 

wa miradi mbalimbali ikiwamo 
ujenzi wa viwanda vya kuzalisha 
maziwa na vinywaji,” alisema. 

Kuhusu maeneo huru yaliopo 
Micheweni mkoa wa Kaskazini 
Pemba, Omar alisema juhudi za 
kulitangaza eneo hilo pamoja na 
kuweka miundombinu muhimu 
zinaendelea ikiwa ni hatua za ku-
wavutia wawekezaji.

Alitaja eneo hilo tayari miun-
dombinu muhimu imefanikiwa 
kufikishwa ikiwamo ya majisafi 
na salama, umeme pamoja na 
ujenzi wa barabara.

Waziri alisema ujenzi wa bara-
bara yenye urefu wa kilomita 22 
ya Chake Chake hadi Wete   un-
atarajiwa kutekelezwa na kuka-
milika kwake kutaiunganisha 
mikoa miwili ya Pemba katika 
uwekezaji. “Hiyo ndiyo mikakati 
ya Serikali ya Mapinduzi ya 
Zanzibar katika kuyaendeleza 
maeneo huru ya kiuchumi yali-
yoko Micheweni Pemba pamoja 
na Fumba Unguja. Tumefikisha 
miundombinu na sasa kazi yetu 
kuyatangaza kimataifa zaidi,” 
alisema.

Serikali yasema maeneo ya uwekezaji hayajatelekezwa

Wanafunzi  
11,700
warejeshwa 
shuleni
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Uza, 
Chenye Thamani  

Kubwa Kwa 
Kutangaza Nasi 

Kwa  Bei Poa  
Tupigie  

0782253676

TANGAZO

MATANGAZO MCHANGANYIKO

TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha, au kuingia katika gharama yoyote kati yake na mtangazaji 

THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.

OFISI ZA MATANGAZOOFISI ZA MATANGAZO MIKOCHENI  MIKOCHENI 
INDUSTIAL AREA,  PO.BOX 31042, INDUSTIAL AREA,  PO.BOX 31042, 

DAR ES SALAAM.  MOB: +255 - 0782253676DAR ES SALAAM.  MOB: +255 - 0782253676

ALEXANDER A. ANGELO 

anatangaza kupotea kwa 

kadi ya gari yenye usajili 

namba T 444 AKC. yeyote 

atakaeiona atoe taarifa 

kituo chochote cha polisi.

POLISI TAARIFA: 

ARU/ARU/RB/197342/2022

KUPOTEA KWA 
KADI YA GARI

Uza, Chenye 
Thamani  Kubwa Kwa 
Kutangaza Nasi Kwa  

Bei Poa  
Tupigie  0782253676
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Wakulima 
wadogo 20,000 
wapata fursa
Na Mwandishi Wetu

MATUNDA ya kampeni ya kilimo ni bi-
ashara iliyozinduliwa Aprili mwaka huu 
na Waziri wa Kilimo, Hussein Bashe ya-
meanza kuonekana baada ya kampuni ya 
Silverlands Tanzania kutoa fursa zaidi ya 
29,000 kwa wakulima wadogo wa kitan-
zania kupitia biashara ya ufugaji wa kuku.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana 
na ofisa masoko wa kampuni hiyo, Mwa-
namvua Ngocho, wamedhamiria kucho-
chea mafanikio katika kuimarisha sekta ya 
kilimo cha ufugaji nchini.

Alisema malengo yao ni kuhakikisha 
wanamkomboa mkulima mdogo kupitia 
kilimo biashara cha kuku sambamba na 
ajenda ya serikali ya kuleta mapinduzi ya 
kilimo nchini kufikia mwaka 2030.

“Kampuni yetu inajivunia kuwa mion-
goni mwa wadau wa sekta ya kilimo nchini 
baada ya kuwanufaisha zaidi ya wafugaji 
29,000 wa kuku nchini, na hawa sio kuku 
wa kawaida, ni zao la kisasa liitwalo Sasso 
ambao wanakua kwa haraka, katika miezi 
miwili na nusu wanafika kilo mbili, wana-
himili magonjwa tofauti na aina nyingine 
ya kuku,” alisema Mwanamvua.

“Pia tumejikita katika utoaji wa elimu 
kwa wakulima kupitia chuo kilichoko 
mkoani Iringa, biashara ya kuku, kuzalisha 
vyakula na vifaranga, kutoka mwaka 2014 
mpaka sasa kampuni imekuwa yenye uzal-
ishaji mkubwa wa vyakula vya kuku na ni 
ya tatu kwa uzalishaji wa vifaranga,” alise-
ma Mwanamvua.

Aliongeza kuwa kuku na chakula kina-
chozalishwa na Silverlands Tanzania 
kinawalenga wafugaji wadogo ambao hu-
wakilisha kundi kubwa la wafugaji kusini 
mwa jangwa la Sahara ambapo kwa asil-
imia 60 wana kipato duni huku wengi wao 

wakilima mahindi ambayo yamekuwa 
chachu ya ukuaji wa biashara ya kuku 
nchini.

Vile vile alibainisha kuwa uzalishaji wa 
kuku na mayai umesaidia kupunguza uta-
piamlo kwa watoto, ambapo kwa mujibu 
wa tafiti zinaonyesha kuwa licha ya Tan-
zania kujitosheleza kwa chakula kwa asil-
imia 120, lakini asilimia 35 ya Watanzania 
bado wana utapiamlo.

Kampuni hiyo kwa sasa inanunua 
mahindi na soya kutoka kwa wakulima 
wadogo 29,000, inaendesha vituo 19 
vya usambazaji nchini kote vikiwa na 
wasambazaji wadogo zaidi ya 350 wa-
naouza bidhaa zake kwa wafugaji wa-
dogo wa kuku 134,000, huku asilimia  
75 kati yao wakiwa ni wanawake.  

Alisema 
malengo yao 
ni kuhakiki-
sha wan-
amkomboa 
mkulima 
mdogo kupi-
tia kilimo 
biashara 
cha kuku 
sambamba 
na ajenda 
ya serikali 
ya kuleta 
mapinduzi 
ya kilimo 
nchini kufikia 
mwaka 2030.
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Na Adam Fungamwango

NAHODHA wa Simba, John Bocco 
ameonyesha furaha yake kufunga bao 
kwenye Uwanja wa Azam Complex, am-
bao ameuzoea kutokana na kuuchezea 
kwa muda mrefu.

Akizungumza juzi usiku baada ya 
mechi ya Ligi Kuu Tanzania kati ya timu 
hiyo dhidi ya Azam FC, straika huyo 
amesema ni jambo la furaha na la kuji-
vunia kufunga bao kwenye uwanja huo 
baada ya muda mrefu.

Bocco alifunga bao dakika 44 kwa 
kichwa kufuatia mpira wa faulo uliopig-
wa na mchezaji mwenzake wa zamani 

wa Azam, Shomari Kapombe, baada ya 
yeye mwenyewe kuangushwa nje kido-
go ya eneo la hatari na Sospeter Bajana.

Lilikuwa ni bao la kusawazisha baada 
ya Rodgers Kola kuitanguliza Azam FC 
katika mechi iliyomalizika kwa sare ya 
bao 1-1.

“Nimefurahi sana kufunga bao tena 
kwenye uwanja huu ambao nimeuzoea, 
ambao ilikuwa ni mwanzoni tu mwa ‘ka-
ria’ yangu ya soka, nimekuja tena hapa 
baada ya muda mrefu, nimebahatika ku-
funga,” alisema Bocco ambaye alijiunga 
na Simba akitokea Azam mwaka 2017 
ambayo nayo ilimsajili kutoka Cosmo-
politan 2007.

“Tunaendelea kupambana, msimu 
haujaisha, ila haujaenda vizuri, tunaen-
delea kupambana ili tuumalize vizuri, 
bado tuko kwenye mbio, unaweza ku-
kawa siyo bora kama misimu mingine, 
lakini ni lazima tumalize tukiwa na ubo-
ra fulani mzuri hivi,” alisema Bocco.

Pamoja na kuonekana kama wa-
nauachia ubingwa kwa watani zao, 
Yanga, nahodha huyo alisema bado 
wanapambana kwenye ligi hiyo na 
mashindano ya Kombe la FA ili wasitoke 
kapa msimu huu.

“Kombe la FA lipo mikononi mwetu, ni 
uamuzi wetu kulibakisha au kulipoteza 
liende sehemu nyingine,” alisema.

Bocco afunguka Baada
kupachika Bao chamazi

Na Jumanne Juma

JUMLA ya wanawake 9,000 wa hapa 
nchini wamepata nafasi ya kufanyiwa 
vipimo vya saratani ya shingo ya kizazi 
na wengine 550 waliogundulika wame-
patiwa matibabu ya ugonjwa huo kupi-
tia fedha zilizopatikana katika mbio za 
NBC Dodoma Marathon.

Hilo limewekwa wazi na Mkurugenzi 
wa Benki ya Taifa ya Biashara (NBC), 
Theobald Sabi, wakati wa uzinduzi wa 
mbio za NBC Dodoma Marathon zi-
takazofanyika Julai 31 mwaka huu jijini 
Dodoma ikiwa ni msimu wa tatu.

Sabi alisema katika kuunga mkono 
juhudi za mapambano ya kansa ya ki-
zazi kwa wanawake, NBC imeandaa 

marathon iitwayo ‘NBC Dodoma Mara-
thon’ yenye lengo la kusaidia zaidi ya 
wanawake  20,000 wenye kansa ya ki-
zazi.

Sabi alisema Tanzania pekee ndani 
ya mwaka mmoja zaidi ya wanawake 
1,000 wanaopimwa wanagundulika 
kuwa na saratani ya kizazi.

Aliongeza kwa kipindi cha miaka mi-

wili kwa kushirikiana na Hospitali ya 
Ocean Road wamefanikiwa kuwachun-
guza wanawake 9,000 na kati yao, 550 
walipatiwa matibabu na wamepona 
ugonjwa huo.

Sabi aliongeza mwitikio wa washiriki 
katika mbio hizo ni mkubwa na mwaka 
huu wanatarajia kupata wanariadha 
5,000 kutoka sehemu mbalimbali.

NBC Dodoma Marathon zaokoa wanawake

Mwandishi Wetu

TIMU ya Espanyola imeibuka 
mabingwa wa Ligi ya Soka ya 
Mchangani maarufu Betika 
Sodo Bingwa Ligi baada ya 
Jaga kupata ushindi wa mabao 
2-1 dhidi ya Care Boys katika 
mechi ya ligi hiyo iliyoche-
zwa kwenye Kituo cha Dar es 
Salaam.

Katika ligi hiyo inayod-
haminiwa na kampuni ya mich-
ezo ya kubashiri ya Betika, Es-
panyola ilijihakikishia ubingwa 
ikiwa imetoka kuchapwa bao 
1-0 na Hard Numbers  kwenye 
uwanja wa Msisiri Kinondoni.

Matokeo hayo yaliifanya 
Espanyola kutwaa ubingwa huo 
baada ya kufikisha pointi 28 
ambazo haziwezi kufikiwa na 
timu nyingine.

Care Boys itafunga msimu 
kwa kucheza na Espanyola 
Jumapili, mchezo ambao kama 
itafungwa au kutoka sare 
na Jaga ambayo itacheza na 
Swazi ikashinda, basi Care Boys 
itaondoshwa kwenye rada za 
kufukuzia nafasi ya pili.

Nyota wa Jaga, Hassan Ally 
alisema wao watacheza kutafu-
ta pointi tatu, nani atakuwa wa 
pili hiyo itaamuliwa baada ya 
ligi kumalizika keshokutwa.

“Lengo letu ni kumaliza kwe-
nye nafasi za juu, tutapambana 
kushinda Jumamosi, matokeo 
ya nafasi ya pili yako mikononi 
mwa mechi ya Espanyola na 
Care Boys.

Ligi hiyo itafikia tamati kes-
hokutwa katika ngazi ya vituo 
ambavyo ilichezwa kwenye 
mikoa ya Dar es Salaam, Lindi, 
Ruvuma, Kilimanjaro, Iringa na 
Mwanza.

Meneja Masoko wa Betika, 
Nelson Mwanuzi alisema Ligi 
hiyo imefikia tamati kwa baa-
dhi ya vito vya mikoa ikiwamo 
cha Iringa na Kilimanjaro.

“Mikoa ya Mwanza, Lindi, Ru-
vuma na Dar es Salaam inaele-
kea ukingoni ambapo tunata-
rajia ifikie tamati Mei 22 na 
baada ya apo timu zilizotwaa 
ubingwa zitachuana kwenye 
ngazi ya taifa,” alisema.

Espanyola wababe 
Betika Sodo

Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya NBC, Theobald Sabi (katikati), akiwa ameshika jezi maalum ya Mashindano ya 
NBC Dodoma Marathon yatakayofanyika Juni mwishoni mwaka huu, wakati wa uzinduzi wa mbio hizo jijini Dar es 
Salaam jana. Kushoto ni Rais wa Chama cha Riadha Tanzania (RT), Silas Isangi, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya 
Saratani Ocean Road, Dk. Julius Mwaiselage, Mkurugenzi Mtendaji Makampuni ya Bima ya Sanlam, Julius Magabe na 
Mkurugenzi Mkuu wa Efm Radio na TV, Dennis Busulwa (Ssebo). PICHA: JUMANNE JUMA

Kikosi cha 
Espanyola 
ambacho 
kimefani-
kiwa kutwaa 
ubingwa wa 
Ligi ya Soka 
ya Mchangani 
(Betika Sodo 
Bingwa wa 
Ligi) msimu 
huu katika 
kituo cha Dar 
es Salaam. 
PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU



Mane atajwa PSG
KLABU ya Paris St-Germain ipo tayari kumsajili 

mshambuliaji wa Liverpool, Sadio Mane mwenye umri 
wa miaka 30, huku kukiwa na ripoti kwamba amekwa-
ma katika mkataba wake mpya. Mkataba wa sasa wa 
Mane unamalizika Juni 2023. (Sport Bild)

PhilliPS huyo City
KLABU ya Manchester City ina nia ya kusajili kiungo 

wa kati wa Leeds United na England, Kalvin Phillips 
mwenye umri wa miaka 26, huku wakiangalia mtu wa 
kuziba nafasi ya Fernandinho mwenye umri wa miaka 
37, ambaye anaondoka mwishoni mwa msimu huu 
baada ya miaka tisa. (Mirror)

Martinez atakiwa Man
KOCHA mpya wa Manchester United, Erik ten Hag 

amemwongeza, Lisandro Martinez mwenye umri wa 
miaka 24, kwenye orodha ya wachezaji anaowataka 
katika msimu huu. Martinez aliisaidia timu ya Ten Hag 
Jax kushinda ligi ya Uholanzi msimu wa 2021-22. (Tel-
egraph)

SaviC kwenye rada
MANCHESTER United pia wanamtaka kiungo wa 

kati wa Lazio, Sergej Milinkovic-Savic mwenye umri wa 
miaka 27, ambaye alifunga mabao 11 na asisti 11 katika 
mechi 36 za Ligi Kuu. (Calciomercato)

PoGba awindwa
PSG na Juventus zimeendelea kumuwinda kiungo 

wa kati wa Manchester United na Ufaransa, Paul Pogba 
mwenye umri wa miaka 29, ambaye mkataba wake un-
amalizika mwisho wa msimu huu. (Fabrizio Romano)

roMaGnoli atakiwa ChelSea
CHELSEA inataka kumsajili nahodha wa AC Milan, 

Alessio Romagnoli mwenye umri wa miaka 27 msimu 
huu katika uhamisho wa bila malipo. (Mundo Depor-
tivo)

SanChez awaniwa leiCeSter
KLABU ya Leicester ipo tayari kumnunua mlinda 

mlango wa Hispania, ambaye kwa sasa anaichezea 
klabu ya Brighton, Robert Sanchez mwenye umri wa 
miaka 24, ambaye thamani yake ni pauni milioni 50, 
huku mlinda mlango wa Denmark, Kasper Schmeichel 
mwenye umri wa miaka 35, akiwa tayari kwa mazun-
gumzo kuhusu mkataba mpya. (Telegraph)

PePe akaSirika
WINGA wa Arsenal, Nicolas Pepe mwenye umri wa 

miaka 26 - ambaye alijiunga na klabu hiyo kwa ghara-
ma ya pauni milioni 72 mwaka 2019 - amekasirishwa 
na kukosa muda wa mechi na anaweza kulazimisha 
kuihama klabu hiyo. (Mirror)

jeSuS Safi arSenal
ARSENAL inatarajia kuweka dau la pauni milioni 35 

kwa mshambuliaji wa Manchester City, Gabriel Jesus 
mwenye umri wa miaka 25, ambaye amepanga kuon-
doka baada ya kuwasili kwa Erling Haaland. ( football.
london)

GallaGher, broja kurudi
KIUNGO wa kati wa England, Conor Gallagher mwe-

nye umri wa miaka 22, na mshambuliaji wa Albania, 
Armando Broja mwenye umri wa miaka 20, watarudi 
Chelsea wakati mikopo yao kule Crystal Palace na 
Southampton itakapomalizika mwishoni mwa msimu 
huu. (Fabrizio Romano)

*** 
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dondoo za Soka 
MAGAZETI YA ULAYA

BARCELONA, Hispania

MSHAMBULIAJI Pierre-Emerick 
Aubameyang amestaafu soka la 
kimataifa, Shirikisho la Mpira wa 
Miguu la Gabon limesema.

Shirikisho hilo lilisema lilipokea 
barua kutoka kwa mshambuliaji 
huyo wa Barcelona na nahodha wa 
Gabon, Jumanne akiarifu kuhusu 
uamuzi wake, baada ya kuichezea 
timu hiyo kwa miaka 13.

Gabon lilichapisha sehemu ya 
barua ya Aubameyang, ambapo 
aliwashukuru watu wa Gabon, ma-
kocha wake, wachezaji wenzake na 

baba yake, ambaye pia aliichezea 
Gabon katika miaka ya 1980 na 
1990.

“Natumaini kumenifanya nijivu-
nie kwa kuvaa jezi za rangi zetu,” 
Aubameyang aliandika katika barua 
yake.

Aubameyang mwenye umri wa 
miaka 32 aliichezea Gabon mara 72 
na ndiye mfungaji bora wa muda 
wote wa nchi yake akiwa na mabao 
30. 

Aubameyang akiwa kitovu cha 
timu, Gabon ilifika robo fainali ya 
Kombe la Mataifa ya Afrika mwaka 
2012 ikiwa ndio nafasi kubwa zaidi 

waliyofikia kwenye mashindano ya 
kimataifa.

Michuano ya mwisho kwa Au-
bameyang akiwa na Gabon ilikuwa 
michungu kwani alipoambukizwa 
COVID-19 mwanzoni mwa Kombe la 
Mataifa ya Afrika mwaka huu nchini 
Cameroon na ikabidi ajiondoe kwe-
nye mashindano hayo bila kucheza 
mchezo wowote.

Ametangaza uamuzi wake wa 
kustaafu kucheza mechi za ki-
mataifa wiki mbili kabla ya Gabon 
kuanza kampeni ya kufuzu Kombe 
la Mataifa ya Afrika mwakani nchini 
Ivory Coast.

   Ni timu ya Taifa ya Gabon ambayo katika AFCON 
mwaka huu...

Ijumaa Mei 20, 2022
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Pogba azigonganisha Juventus, PSG
PARIS, Ufaransa

KIUNGO nyota wa Man-
chester United ambaye 
mkataba wake unamalizika 
kipindi cha majira ya joto, 
Paul Pogba amefanya ma-
zungumzo na klabu mbili 
kuhusu uwezekano wa ku-
ondoka pale Old Trafford.

Pogba mwenye umri wa 
miaka miaka 29 ambaye 
mkataba wake unamalizika 
mwishoni mwa msimu huu 
amepanga kufungasha vi-
rago vyake kuondoka pale 
viunga vya Old Trafford. 

Huku kukiwa na taarifa 
za hivi karibuni zikimhusi-
sha kuhamia kwenye klabu 
ya Manchester City.

Kwa mujibu wa gazeti la 
Daily Mirror, Pogba ana-
tarajiwa kujiunga na timu 
moja wapo kati ya Juventus 
au PSG kwenye majira ya 
joto, kutokana na kufungua 
uwanja wa mazungumzo 
na klabu hizo mbili.

Kuna taarifa zinasema 
PSG imemwekea kiasi cha 
pauni 350,000 kama msha-
hara wake kwa wiki ili kuji-
unga na mabingwa hao wa 
Ufaransa.

Lakini Juventus haiwezi 
kuondolewa japo imetenga 
kiasi kidogo cha mshahara 
wake sababu amekuwa Tu-
rin kwa muda na kucheza 
kwa mafanikio hapo.

habari michezo
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LONDON, England 

K
OCHA Mkuu wa Chelsea, Thom-
as Tuchel amesema anatumaini 
uuzwaji wa klabu hiyo utafani-
kiwa “haraka iwezekanavyo”.

The Blues hao walifikia makubaliano 
ya mauzo ya klabu kwa kundi la umiliki 
linaloongozwa na Todd Boehly, Clear-
lake Capital, Mark Walter na Hansjorg 
Wyss kwa kiasi cha pauni bilioni 4.25 
mapema Mei.

Ununuaji huo ambao unaahidi 
uwekezaji wa pauni bilioni 1.75 katika 
klabu hiyo, ulitarajiwa kukamilishwa 
mwishoni mwa mwezi huu, lakini ri-
poti za hivi karibuni zimeeleza Roman 
Abramovich anaweza kukwepa mpango 
huo kwa kukataa muundo wa mauzo.

Akizungumza katika mkutano na wa-
nahabari kuelekea mchezo wa Chelsea 
dhidi ya Leicester jana, Tuchel alitaka 
mambo yakamilike mapema kuliko baa-
daye.

Alisema: “Ninafahamu ilivyo, lakini 
sina habari mpya. Sijafahamishwa kuhu-
su tabia ya masuala ambayo yamefika. 
Kwa hiyo tusubiri.

“Bado nina hakika kuwa iko mikononi 
mwangu, sio mikononi mwangu. Tuna-
tumaini itapitia haraka iwezekanavyo.”

Chelsea walipoteza kwa huzuni fainali 
ya Kombe la FA Jumamosi kwa Liverpool 
kwa mikwaju ya penalti, pia akifungwa 
kwenye fainali ya Kombe la Carabao, 
Februari.

Tuchel aTaka chelsea 
iuzwe haraka

%%%%%

%%%%%

***

-------------------------
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Na Shufaa Lyimo

UONGOZI wa Mbeya Kwanza ume-
sema mchezo wao wa Ligi Kuu Tan-
zania Bara dhidi ya vinara Yanga, 
utakuwa mgumu huku wakimkosa 
mchezaji wao muhimu, Enock Jiah 
ambaye alionyeshwa kadi nyekundu 
katika mechi iliyopita.

Akizungumza jijini Dar es Salaam 
jana, Mwenyekiti wa Mbeya Kwanza, 
Mohamed Mashango, alisema mche-
zo utakuwa na ushindani kwa sa-
babu wao ni wageni na wanashiriki 
mara ya kwanza Ligi Kuu Tanzania 
Bara.

“Mchezo utakuwa mgumu, tuna-
fahamu tunakwenda kukutana na 
timu ambayo haijafungwa mpaka 

sasa, vilevile ina kikosi kipana hivyo 
lazima tuingie kwa tahadhari,” alise-
ma Mashango.

Mwenyekiti huyo alisema kikosi 
chake kinaendelea na mazoezi ya 
mwisho kwa ajili ya kujiandaa na 
mchezo huo na anaamini wache-
zaji wakifuata vyema maelekezo ya 
benchi ya ufundi watapata matokeo 
mazuri. Alisema baada ya aliyekuwa 
Kocha wao mkuu, Mbwana Makata 
kufungiwa kutojihusisha na mpira 
kwa muda wa miaka mitano, uamuzi 
huo umewaathiri kwa kiasi kikubwa 
wachezaji pamoja na benchi zima la 
ufundi.

“Taarifa hiyo imetuathiri sisi 
pamoja na benchi zima la ufundi, 
baada ya michezo yetu miwili tuta-

fanya mpango wa kumtafuta mbada-
la wa Makata isipokuwa kwa sasa 
timu ipo chini ya kocha wetu msaid-
izi,” Mashango alisema.

Makata alipata adhabu hiyo baada 
ya kubainika kuwashawishi wache-
zaji kugomea mechi ya Ligi Kuu Tan-
zania Bara dhidi ya Namungo iliyo-
pangwa kuchezwa Ijumaa iliyopita 
kwa madai hakuna gari la wagonjwa.

Kiongozi mwingine wa timu hiyo 
aliyekumbana na adhabu ya kifungo 
ni meneja, David Naftali.

Tayari Namungo FC imepewa 
pointi tatu na mabao matatu kufua-
tia wageni Mbeya Kwanza kugomea 
mchezo huo uliotarajiwa kuchezwa 
kwenye Uwanja wa Ilulu mkoani 
Mbeya.

Mbeya Kwanza yaihofia
yanga iKiMwota MaKata

Baadhi ya wateja na 
mashabiki wakishiriki 
katika matukio ya sham-
rashamra za kuelekea 
kuwasili kwa ziara ya 
Kombe Halisi la Dunia la 
FIFA nchini Tanzania kwa 
kushirikiana na Coca-Cola, 
jijini Arusha jana. Kombe 
hilo linatarajiwa kuwasili 
katika Uwanja wa Ki-
mataifa wa Julius Nyerere 
jijini Dar es Salaam Mei 
31 mwaka huu, ambapo 
litapelekwa kwa Rais 
Samia Suluhu Hassan na 
kulipokea na kulishika kwa 
niaba ya Watanzania wote. 
Wateja na mashabiki wa 
soka nchini watapata fursa 
ya kuliona kwa karibu na 
kupiga nalo picha Juni 1, 
2022 katika Uwanja wa 
Benjamini Mkapa. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU  

Nchemba, klabu zapanga mikakati
Na Scola Malinga, WFM

WAZIRI wa Fedha na Mipango, Dk. 
Mwigulu Nchemba, amekutana na 
klabu za michezo pamoja na taasisi 
za serikali zinazosimamia sekta hiyo 
ili kujadili mipango na mikakati ya 
kuendeleza sekta ya michezo nchini. 

Wadau hao walimweleza Nchemba 
kuhusu changamoto wanazokutana 
nazo katika kuendeleza soka iki-
wamo ufinyu wa bajeti katika vilabu 
vyao pamoja na kuiomba serikali 
iendelee kutoa nafuu zaidi ya kodi 

kwenye nyasi bandia pamoja na vi-
unganishi vyake.

Dk. Nchemba amewahakikishia 
wadau hao maelekezo ya Rais Samia 
Suluhu Hassan aliyowapa ni ku-
hakikisha sekta ya michezo inakuz-
wa kwa kuwa ni muhimu na vijana 
wengi wamejiajiri kupitia sekta hiyo.

Alitoa wito kwa vyama vinavyosi-
mamia michezo nchini kuhakikisha 
sekta hiyo inafanya vizuri ili kupep-
erusha vyema bendera ya Tanzania 
ndani na nje ya nchi pamoja na ku-
hakikisha miundombinu ya viwanja 

inajengwa kwenye maeneo ya kim-
kakati ili kukuza michezo nchini.

Akizungumza kwa niaba ya vilabu 
hivyo vya mpira wa miguu nchi-
ni, Mwenyekiti wa Bodi ya Ligi na 
Makamu wa Pili wa Rais wa Shiriki-
sho la Soka Tanzania (TFF), Steven 
Mnguto   aliishukuru serikali kwa 
kuthamini michezo na kuomba 
changamoto walizoziwasilisha 
kwake zifanyiwe kazi ili soka la hapa 
nchini lipige hatua zaidi na kuzipa 
nafuu klabu ili zijiendesha vizuri.
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   Yatamba itatumia nguvu ile ile kwa sababu inahitaji 
ushindi na...
Na Saada Akida

VINARA wa Ligi Kuu Tanzania Bara, 
Yanga wanatarajia kuwakaribisha Mbeya 
Kwanza kutoka Mbeya katika mechi ya 
ligi hiyo itakayochezwa leo kuanzia saa 
1:00 usiku kwenye Uwanja wa Benjamin 
Mkapa jijini Dar es Salaam.

Awali mchezo huo ulipangwa kuche-
zwa kesho lakini ukarudishwa nyuma 
siku moja kutokana na mabadiliko yali-
yotolewa katika ligi hiyo inayoshirikisha 
timu 16 kutoka mikoa mbalimbali hapa 
nchini.

Yanga itashuka dimbani ikiwa na kum-
bukumbu ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi 
ya Dodoma Jiji wakati Mbeya Kwanza 
yenyewe ilifungwa goli 1-0 na Geita Gold, 
mechi iliyochezwa kwenye Uwanja wa 
Majimaji Mjini Songea.

Enock Jiah wa Mbeya Kwanza anata-
rajiwa kukosekana kwenye mchezo huo 
baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu 
kwenye mchezo uliopita dhidi ya Geita 
Gold. Akizungumza jijini jana, Kocha 
Mkuu wa Yanga, Nesreddine Nabi, alise-
ma mechi hiyo ni mechi ya kawaida lakini 

wanatakiwa kujiandaa zaidi kwa sababu 
timu zilizoko mkiani hucheza kwa kuka-
mia pale wanapokutana na vigogo.

Nabi alisema watacheza kwa tahadhari 
kubwa katika mchezo huo kwa sababu 
hataki kurudia kile kilichotokea walipo-
kutana na Tanzania Prisons ambapo wa-
ligawana pointi.

“Tunajua tunaenda kucheza na timu 
ambayo iko chini na wanahitaji kupata 
matokeo mazuri ili kujiweka sehemu 
salama dhidi ya janga la kushuka daraja, 
lakini upande wetu tunahitaji pointi tatu 
ili kujiweka imara katika mbio za kuwania 
ubingwa wa ligi hii,” alisema Nabi.

Kocha huyo alisema katika mchezo 
huo kutakuwa na mabadiliko kwenye 
kikosi chake kwa sababu anahitaji kutoa 
nafasi kwa kila mchezaji kwenye mich-
ezo iliyobakia na kusaidia timu yao.

“Suala la ubingwa bado Yanga haijaku-
wa bingwa, akili zote tunaumiza kichwa 
katika mechi zilizoko mbele yetu hasa 
ukizingatia ndani ya siku tisa kuna mechi 
tatu, lazima kuwepo na mabadiliko ya 
kikosi, wengine tutawapa mapumziko 
kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali ya 

Kombe la FA,” Nabi alisema.
Naye Kocha Msaidizi wa Mbeya Kwan-

za, Aswile Asukile, alisema wamejiandaa 
vizuri kuhakikisha wanakuwa timu ya 
kwanza kuifanyia maajabu Yanga.

“Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu 
Yanga iko vizuri, suala la kutokuwapo 
benchi kwa kocha wetu mkuu (Mbwana 
Makata), hatujaathirika na mipango yetu 
ya kutafuta pointi katika mchezo huu 
dhidi ya Yanga,” alisema Aswile.

Nahodha wa Mbeya City, Mohammed 
Kapeta, alisema: “Tumejiandaa vizuri na 
tunatambua Yanga iko vizuri, hawaja-
poteza mechi na tunaenda kupambana 
kutafuta pointi katika mchezo huo.”

Mbeya Kwanza inaburuza mkia kwe-
nye msimamo wa ligi hiyo ikiwa na pointi 
21 huku timu nyingine iliyoko kwenye 
janga hilo la kushuka daraja ni Tanzania 
Prisons na Biashara United.

Mechi nyingine za ligi hiyo zitaendelea 
tena kesho kwa Mtibwa Sugar kuikaribi-
sha Azam FC kwenye Uwanja wa Manun-
gu ulioko Turiani, Morogoro wakati Ruvu 
Shooting itawafuata Kagera Sugar kwe-
nye Uwanja wa Kaitaba Mjini Bukoba.

Ijumaa Mei 20, 2022

Simba yakubali
mambo mazito
Shufaa Lyimo na Saada Akida

WAKATI Kocha Mkuu wa Simba, 
Pablo Franco, akisema mechi yao dhidi 
ya Azam FC ilikuwa ngumu, mabosi wa 
klabu hiyo wamesema akili na nguvu 
zao zote ni kuhakikisha wanatetea 
ubingwa wa Kombe la FA msimu huu.

Pablo alisema matokeo ya sare ni 
ya kawaida katika mchezo wa soka 
lakini alibainisha mechi hiyo ya juzi 
ilikuwa na ushindani kwa sababu timu 
zote zinashabihiana uwezo na kipindi 
cha pili wachezaji wake walionyesha 
kiwango bora.

“Mchezo ulikuwa mgumu ingawa 
kuna nafasi ambazo tulipata tu-
kashindwa kuzitumia, kipindi cha pili 
wachezaji walicheza kwa nguvu na 
kwa ubora wa hali ya juu,” alisema 
Franco.

Alisema anajipanga kukutana na Gei-
ta Gold na kuongeza anaiheshimu timu 
hiyo kutokana na kuwa na wachezaji 
wazuri.

“Matokeo ya sare dhidi ya Azam sio 
rafiki kwetu katika mbio za kutetea 
ubingwa wa wa Ligi Kuu Tanzania, ni 
matokeo ambayo hatukusudia kupata, 
tulihitaji kuondoka na pointi zote 
tatu ambazo zingetufanya kupunguza 
tofauti ya pointi na wanaoongoza ligi,” 
Pablo alisema.

Meneja wa Idara ya Habari na 
Mawasiliano wa Simba, Ahmed Ally 
alisema matokeo waliyopata dhidi 
ya Azam FC si mazuri lakini wanaya-
heshimu kwa sababu wachezaji wao 
walipambana.

“Tumekosa ushindi dhidi ya Azam 
FC, malengo na dhamira yetu ya ub-
ingwa imekuwa ngumu na sasa nguvu 
zetu kubwa tunazielekeza katika 
Kombe la ASFC huku tukiendelea ku-
pambana kutafuta pointi katika mich-
ezo sita iliyobakia katika ligi,” alisema 
na aliongeza;

“Kwa hali tuliyokuwapo na kwa 
matokeo haya malengo ya ubingwa 
yamezidi kuwa magumu kwa sababu 
ili Simba iwe bingwa lazima kushinda 
mechi zote na lazima wapinzani wetu 
wapoteze na kufanya vibaya jambo 
hilo ni ngumu kulingana na msimu huu 
kutokuwa vizuri,” alisema Ahmed Ally.

Simba inatarajia kusafiri kwenda 
Mwanza kuwafuata Geita Gold FC 
katika mechi nyingine ya Ligi Kuu Tan-
zania Bara itakayochezwa keshokutwa 
kwenye Uwanja wa CCM Kirumba.

Yanga Yaitisha 
MbeYa Kwanza

Kipa wa 
Simba, Aishi 
Manula 
(aliyelala 
chini), 
akifani-
kiwa kudaka 
moja ya 
mashambu-
lizi langoni 
mwake ka-
tika mechi 
ya Ligi Kuu 
Tanzania 
Bara dhidi 
ya Azam FC 
iliyochezwa 
kwenye 
Uwanja 
wa Azam 
Complex 
jijini Dar es 
Salaam juzi 
usiku. Timu 
hizo zilitoka 
sare ya bao 
1-1. PICHA: 
JUMANNE 
JUMA

Aubameyang astaafu kuitumikia nchi yake
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